



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 9 ตุลาคม 2560

เรื่อง

1. คอลัมน์ CSR Talk: คุณภาพชีวิต ต้องคิดทุกมิติ
2. คอลัมน์ เกษตรวันนี้
3. กสส.วางกรอบปฏิบัติงาน4ด้านสร้างความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์..
4. 'สมชัย'ห่วงองค์กรอิสระวุ่น ปมกรรมการสรรหาฯขาดคุณสมบัติ
5. 'บิ๊กฉัตร'เผย'อียู'ปลื้มไทยแก้ไอยูยู
6. สนช.แจงไหม้ไลน์กรณีเหตุดุกเฉิน...
7. เมินปลดล็อกพรรคยังไม่ถึงเวลา
8. สมชัยเตือนสรรหากกต.ส่อวุ่น
9. สมชัยชี้ตกรธ.ตั้งสเปกกก.สรรหาสูงเกิน
10. โฆษกคสช.-พท.สวนหมัดกันนิ้ว เรื่องย้ายการเลือกตั้ง...
11. รัฐบาลเมินแจง ยึดเลือกตั้ง จี้สอบด่วน บิ๊กตุ๋-กรม.ส่อชัตรธน.

สื่อ

ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : คอลัมน์ CSR Talk: คุณภาพชีวิต... ต้องคิดทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 9 -11 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 4982 หน้า : 36 (บนขวา),35

คุณภาพชีวิต...

ต้องคิดทุกมิติ

CSR Talk

สุรพันธุ์ เสนาบุษ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

“รายได้ของเกษตรกรยังคง
น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ
รายได้ที่มาจากเพาะ
ปลูกพืชเกษตร ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง”

ข้อมูลเบื้องต้นเป็นรายงานวิจัย
สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม
ไม่ว่าจะกี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่ไม่มี
เปลี่ยนแปลง ทั้งยังมีแนวโน้มย่ำแย่
ลงไปเรื่อย ๆ

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2554/2555 มีผู้คำนวณว่ารายได้
จากการเกษตรต่อครอบครัวประมาณ
4 คน เมื่อหักต้นทุนแล้ว อยู่ที่ 57,448 บาท
ต่อปี และที่หักต้นทุน คือ ต้นทุนการ
ทำการเกษตรเท่านั้น ยังไม่ได้รวมต้นทุน
ชีวิตแต่อย่างใด

ต้นทุนชีวิตคร่าว ๆ คือ ค่าอาหาร
ค่ายารักษาโรค ค่าเล่าเรียน ฯลฯ เงิน
จำนวนเท่านี้ มนุษย์เงินเดือนที่เป็นโสด
บางคนยังเกือบคิดออกว่า จะมีชีวิตอยู่
ได้อย่างไรในหนึ่งเดือน

จากการเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนทั้ง
ภาครัฐ และภาคธุรกิจหลายองค์กรพบ
ว่า ส่วนมากจะเลือกทำด้านใดด้านหนึ่ง
ตามความถนัด ซึ่งก็ไม่ได้ผิด เพียงแต่ถ้า
กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ก็คงไม่ล้มฤทธิ์ผลแต่อย่างใด เช่น
ถ้าเล่นประเด็นพัฒนาผู้นำ จัดการอบรม
เพาะแนวคิด ปลูกฝังอุดมการณ์ ปลูกเจ้า
ความเป็นผู้นำ แล้วให้พวกเขากลับไป
หมู่บ้าน เผชิญหน้ากับปัญหาเดิม ๆ ทั้ง

ของครอบครัว และเพื่อนบ้าน นั่นคือ
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย การเป็นหนี้สิน
ความเจ็บป่วย ต้นทุนที่ใช้ไปทั้งองค์กร
และตัวผู้นำเองที่ต้องออกมาจากบ้าน
ทำงาน ทั้งครอบครัว จนกลายเป็นศูนย์
และอาจจะติดลบ

เพราะได้ยินเสียงบ่นมากับหัวหน้า
ท่านผู้นำที่ได้รับการเชิญมาอบรม
เหล่านั้น แทบไม่มีเวลาอยู่บ้าน เพราะ
หลายหน่วยงานมีโครงการเข้ามา
มากมาย

แนวคิดในการพัฒนาชุมชนแบบ
องค์รวมของชองสลาวิก โมเดล บริษัท
เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จึงเป็น
มุมมองที่น่าสนใจ จากการมองเห็น
ถึงความเชื่อมโยงของปัญหาความ
ยากจนที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงจุดใด
จุดหนึ่ง เช่น การเข้าไปทำด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การทำการ
เกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทั้งเรื่องดิน เรื่องน้ำ
อย่างเน่อน มิติด้านสุขภาพ

35

ต่อจากหน้า 36

คุณภาพชีวิต

สำคัญต่อคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกัน
มิติทางด้านสังคม คือ การอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่มองข้าม
ไม่ได้เช่นกัน

ดังนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยประเด็นใด
การจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้
จึงต้องมองให้ครบทุกด้าน และวางแผน
ดำเนินการอย่างมีระบบ โดยการเริ่ม
ต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหา จนนำไปสู่
การเข้าใจปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหามา
ตรงจุด และหมัดจุด การเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจึงเกิดขึ้นได้

ยกตัวอย่าง เช่น การเข้าไปแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ในการ
ปลูกพืชหลัก เช่น มันสำปะหลัง อ้อย
ข้าวโพด ซึ่งเมื่อนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไป
ช่วยชี้แนะ สามารถเพิ่มผลผลิตได้หลาย
เท่าตัว แต่ยังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่
เกิดขึ้นประจำวัน จึงต้องชี้ให้เห็นต่อ
ไปว่า ต้องมีการปลูกพืชที่สร้างรายได้
เสริมด้วย ขณะเดียวกัน ปัญหาความ
เจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนมีผลต่อ
ศักยภาพในการทำมาหากิน ทำให้มีค่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาที่เชื่อมโยง
กันอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อทำให้คนในชุมชนเริ่มเห็นปัญหา
ที่เชื่อมโยงกันจากเรื่องใกล้ตัว การแก้
ปัญหาที่สาเหตุ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จากการจัดบัญชีรายรับ
รายจ่ายในการทำการเกษตร จะเห็น
ทันทีว่ามีต้นทุนอะไรบ้างที่ควรจัดการ
ให้ลดลง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทาง
การผลิต จากภาพเล็กจะสามารถ
เชื่อมโยงมาสู่ภาพใหญ่ คือ ความเป็น
ชุมชนได้ง่ายขึ้น จนนำไปสู่การดูแล
สิ่งแวดล้อม และการสร้างต้นทุนทาง
สังคมร่วมกันในที่สุด

หากองค์กรธุรกิจใดมีแนวทางในการทำ
CSR กับชุมชน กำหนดเป้าหมายที่จะ

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ก่อนลงมือดำเนินการ
การเตรียมทีมงาน เตรียมความคิด
เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ทุกคนต้อง
เห็นในเป้าหมายเดียวกัน มีเครื่องมือ
มีความรู้ มีทักษะที่จะลงไปทำงานร่วม
กับชุมชน เพราะการทำงานในลักษณะ
นี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ
การทำ CSR ในรูปแบบของกิจกรรม
ที่ทำแล้วจบในครั้งเดียว

แต่ต้องมีการติดตามประเมินผล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : คอลัมน์ CSR Talk: คุณภาพชีวิต... ต้องคิดทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 9 -11 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 4982 หน้า : 36 (บนขวา),35

ทุกระยะ เพื่อแก้ไขวิธีดำเนินการให้ไป
สู่เป้าหมาย

เพราะการทำงานกับคนไม่ได้มี
รูปแบบสำเร็จรูป แต่ต้องมีแนวคิดที่ชัด
จึงจะเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่
เสียเวลา เสียกำลังใจ ทั้งคนทำงาน
และคนในชุมชนเอง เพราะในความเป็น
จริง ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ดังนั้น
เมื่อต้องการทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จึงไม่สามารถคิดเพียงด้านเดียว
เช่นกัน

กสส.วางกรอบปฏิบัติงาน4ด้านสร้างความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์

พัฒนาสหกรณ์สู่องค์กรเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไประดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ผลักดันเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเร่งเคลียร์ข้อบกพร่องสหกรณ์สร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์

กสส.: พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีย้ำว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

พลเอกประสาธ กล่าวว่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเชื่อมโยงตลาด การส่งเสริมวางแผนการผลิตและการพัฒนายกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง รวม

ทั้งยังร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล อาทิ การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำระบบสหกรณ์เข้าไปบริหารจัดการให้กับชุมชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางกรอบการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 2.ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 3. สนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพทำหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร และ 4.พัฒนาข้าราชการ ระบบการทำ

งานของกรมฯให้รองรับการยกระดับงานด้านสหกรณ์

ด้าน นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางกรอบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นภาพลักษณ์ของสหกรณ์ด้านลบ แม้เป็นปัญหาเพียงส่วนน้อย แต่ทำให้ภาพลักษณ์สหกรณ์ไปสู่สายตาประชาชนในทางลบ จึงได้มีการวางมาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่ การดูแลสมาชิก การดูแลระบบบริหารจัดการของสหกรณ์ การดูแลธุรกิจของสหกรณ์ที่รองรับการบริการสมาชิก การกำกับตรวจสอบสหกรณ์ และการบริหารสหกรณ์ด้วยธรรมาภิบาลของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็น 5 มาตรการหลักที่จะนำไปพัฒนาสหกรณ์เพื่อผลักดันให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งจากนั้น จะมีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง เพื่อให้ประโยชน์ตกสู่สมาชิก และเกษตรกรสูงสุด เชื่อว่าสหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินการ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ นอกจากนี้มีการยกระดับสหกรณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การส่งเสริมการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับขยายต่อไปถึงตลาดเกษตรกร ให้แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าเกษตรที่ดี และสุดท้าย การพัฒนาคน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ และการพัฒนาบุคลากร

ภาคสหกรณ์โดยสหกรณ์ภาคการเกษตร จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ เน้นในเรื่องการกำกับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการแก้ไขหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

“ปัจจุบันมีสหกรณ์ 800 แห่ง ที่มีข้อบกพร่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้จบ เพื่อลดภาพลักษณ์สหกรณ์การทุจริตให้หมดไป ส่วนสหกรณ์ที่ยังไม่เกิดข้อบกพร่อง จะมีการวางมาตรการป้องกัน โดยนำระบบควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาล เขาไปกำกับดูแล มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา เพื่อสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลสหกรณ์เชื่อว่าภายในปีนี้ จะสามารถเคลียร์ปัญหาได้ 80%”

'สมชัย'ห่วงองค์กรอิสระวุ่น

ปมกรรมการสรรหาขาดคุณสมบัติ

ผู้จัดการรายวัน360° - “สมชัย” ถามกลับ กรธ. หาก กกก.สรรหากรรมการองค์กรอิสระถูกร้องภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ จะทำอย่างไร เผยเคยแย้งกรธ.แล้ว เรื่องคุณสมบัติสเปกมหาเทพ แต่ถูกแย้งว่าชอบจินตนาการ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงเรื่องคณะกรรมการการสรรหา กกต. โดยระบุว่า ตนเคยให้ความเห็นครั้งหนึ่งแล้วว่า การสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆ จะมีปัญหาในด้านการหาตัวกรรมการสรรหา เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นสูงยิ่งกว่าคนที่จะเป็นองค์กรอิสระ และอาจได้คนที่ไม่มีความสามารถมาทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากมีการกำหนดว่าจะต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระมาก่อน และมีการโต้ตอบความคิดเห็นจากหลายคนในกรธ.อย่างรุนแรง หว่าวจินตนาการมากเกินไป และติดยึดกับตำแหน่งเลยออกมาให้ความเห็น แต่พอมาถึงวันนี้ ที่เริ่มมีการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ก็เริ่มเห็นปัญหา

โดยมีการประชุม กก.สรรหานัดแรก เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เริ่มพบปัญหาหลายประการ อาทิ 1. ตัวแทนจากหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งในอดีตเทียบเท่ารองปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่กลับไม่รายชื่อในเอกสารแถลงข่าว ทราบมาว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ต้องส่งรายชื่อคืนให้กับหน่วยงานที่ส่งชื่อมา เพื่อให้ส่งรายชื่อใหม่มา 2. มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งว่า อาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ และพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี 3. มีความเป็นไปได้ว่า กก.สรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกคนหนึ่ง อาจขาดคุณสมบัติในประเด็นเคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ องค์กรอิสระใดๆ เพราะสืบย้อนหลังไปจนถึงปี 40 ต้องไม่เคยเคยมาช่วยงานใดๆ หรือแม้แต่

เป็นอนุกรรมการชุดใดๆ ในองค์กรอิสระใดๆ เลยก็ไม่ได้

“จริงๆ แล้วหน่วยงานที่เสนอชื่อ ก็มีการตรวจสอบประวัติ และได้รับการรับรองจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว แต่เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติมากมาย เป็น 10 ข้อ ทำให้หลงพลาดไปได้ และจริงๆ ท่านเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่สามารถมาทำหน้าที่กรรมการสรรหาได้”

นายสมชัย ยังระบุว่า หากกระบวนการสรรหาเดินทางหน้าต่อไป โดยไปพบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติ อะไรจะเกิดขึ้น จะมีการโต้แย้งจากผู้ไม่ได้รับการสรรหา ว่ากระบวนการไม่ถูกต้อง นำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่ ถึงวันนี้ตนไม่ยากจินตนาการ

ด้าน นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึง กระแสเรียกร้องจากพรรคการเมืองให้นายกฯ กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน ว่า แม้เป็นสิทธิที่พรรคการเมืองจะเรียกร้อง แต่เป็นเรื่องยากที่นายกฯ หรือ คสช.จะกล้าประกาศ หรือกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ในช่วงนี้ โดยเฉพาะความชัดเจนของการตรา พ.ร.ป.ที่เหลื่ออีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. และร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งกระบวนการได้มาทั้ง ส.ว.และ ส.ส. เป็นหลักการ และเนื้อหาใหม่หมด และมีความยุ่งยากซับซ้อน อาจมีข้อถกเถียงกันมาก จนเป็นเหตุให้ล่าช้าออกไป หรือไม่ ก็ยังยากที่จะคาดเดา

นอกจากนี้เข้าใจว่า คสช. คงรอให้งานพระราชพิธีสำคัญผ่านพ้นไปก่อน ถึงจะกล้ากำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเลือกตั้ง แต่ในขณะนี้ดูภาพรวมแล้วยังไม่มีข้อกังวลหรือสัญญาณอะไร ที่อาจจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามโรดแมป เชื่อว่าตลาดทางการเมือง จะมีความเคลื่อนไหวคึกคักชัดเจนขึ้น ในช่วงปลายปี 60 หรือ ต้นปี 61.

'บิกฉัตร'เผย'อียู'ปลื้มไทยแก้ไอยูยู

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล ที่สาธารณรัฐมอลตา และได้หารือกับ นายเคอเมนู เวลลา กรรมการธิการสิ่งแวดล้อมกิจการทะเลและประมง คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งแสดงความชื่นชมถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ของไทย และเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจริงจังกับการแก้ไขปัญหาไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ปัญหาประมงไอยูยูเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในระดับนานาชาติ ไทยจึงเสนอให้อาเซียนจัดทำนโยบายประมงร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีอาเซียนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อร่างนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 และทางอียู

พร้อมสนับสนุนจัดทำกรอบแนวทางนโยบายประมงอาเซียนด้วย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับนายบ็อบ มิลเลอร์ ผู้จัดการบริหารบริษัทอาหารซี.พี.ที่อังกฤษ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติด้านการบริหารจัดการสินค้าประมง (Seafood Task Force) และนายนิโคลัส ไวซ์ ผู้ก่อตั้งและผู้นำกลุ่มธุรกิจเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติด้านความยั่งยืนของทรัพยากรประมง (OceanMind) ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของโลกที่นำเข้าสินค้าประมงจากไทย ซึ่งปัจจุบัน Seafood Task Force และ OceanMind มีความร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับกรมประมงของไทย และยังเห็นถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาประมงของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้ห่วงโซ่อุปทานหรือสายการผลิตสินค้าประมงของไทยไปสู่ความยั่งยืน ทั้งสององค์กรพร้อมสนับสนุนไทย



'สนช.-คสช.' ขานรับ
โรดแมปสูตรนายกฯ
16

สนช.แจงไทมไลน์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน-ชี้ไม่ต้องรีบร้อน

ขานรับโรดแมปสูตรนายกฯ

เฟ้นกกต.ส่อวุ่น-กำหนด
สเปคกรรมการสรรหาสูง
ไร้คนทำหน้าที่

กรุงเทพธุรกิจ ● คสช.ได้ยึดโรดแมป-
เลื่อนวันเลือกตั้ง ยืนยันไปตามกรอบเดิม
“สรรเสริญ” ชี้ปลดล็อกพรรคการเมืองรอเวลา
เหมาะสม ด้านสนช.ยกปฏิทินร่างกฎหมายลูก
อ้อม “ประยุทธ์” กำหนดเวลาเพื่อเกิดปัญหา
ขณะที่ “สมชัย” ดึงกรธ.กำหนดสเปคสรรหา
องค์กรอิสระสูง ทำกระบวนการสรรหา
กกต.วุ่น เหตุกรรมการขาดคุณสมบัติ หวั่น
กระบวนการสะดุด

จากกรณีมีการเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ชี้แจงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับโรดแมปเลือกตั้งหลังจาก
ที่ได้ออกมาระบุในประเด็นนี้กับนายโดนัลด์
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในระหว่าง
เยือนสหรัฐนั้น

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายก
รัฐมนตรีชี้แจงมาตลอดว่าทุกอย่างเป็นไป
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ขานรับ

ตามโรดแมปที่ระบุไว้ และตรงกับที่พูด
คุยกับผู้นำสหรัฐฯ ส่วนที่พรรคเพื่อไทย
หยิบยกแถลงการณ์ร่วมขึ้นมาอ้างว่าสิ่งที่
นายเอกชัย ชูแก้ว อดีตนายกรัฐมนตรี
ประกาศเลือกตั้ง และหลังจากนั้นจะนับ
ไปอีก 150 วัน เพื่อทำการจัดเลือกตั้งซึ่ง
ไม่ตรงกับข้อแถลงการณ์นั้น ถือเป็นเรื่อง
ของพรรคการเมืองจะคิดอย่างไรก็ได้
วันนี้คสช.และรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศ
แล้วเดินไปตามโรดแมป ส่วนการเมืองจะ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องของ
การเมืองตนเองเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ

อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้รัฐบาลไม่มีทำ
อะไร เพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองจะ
คิดอย่างไรก็ได้และเชื่อว่าประชาชนจะไม่
เกิดความสับสน ส่วนข้อเรียกร้องของฝ่าย
การเมืองให้ปลดล็อกคำสั่งหัวหน้าคสช.หลัง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)
ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับนั้นคสช.
พิจารณาอยู่แล้วเรื่องนี้ อย่าเรียกร้องกัน
มาก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะพิจารณา
ปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินการตาม

กรรมวิธีได้

ได้รัฐบาล-คสช.ยึดโรดแมป

พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ที่มโฆษกณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวยืนยัน
ว่า การเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามโรดแมปซึ่ง
เริ่มตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญ จากนั้นก็ต้องมี
กฎหมายลูก เมื่อกฎหมายลูกเสร็จครบทุก
ฉบับก็ต้องบวกรอไปอีก 150 วัน เพราะ
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้ ทุกอย่างเป็น
ไปตามกรอบกฎหมาย และเดินตามกรอบ
ระยะเวลา

“ยืนยันว่าไม่ใช่การขยับวันเลือกตั้ง
ออก แต่ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่
เดินตามกรอบกฎหมายตอนนี้อยู่กฎหมายลูก
ยังเสร็จไม่หมด คาดว่าจะนำเสร็จครบได้
ทั้งหมดช่วงปลายปี จากนั้นต้องบวกรอ
อีก 150 วันจึงจะกำหนดวันเลือกตั้งได้
ที่ผ่านมานายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ชี้แจงไป
หมดแล้ว ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคการเมือง
ยังนำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีก เรื่องการเลือกตั้ง
ยืนยันว่าไม่ใช่การเลื่อนหรือไม่เลื่อน
แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และกรอบระยะเวลาที่ถูกบังคับเอาไว้”
พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าว

สนช.กางปฏิทินถก.ม.ลูก

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวว่า เท่าที่ดูก็เห็นว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแมพ ขณะนี้กฎหมายลูกอีก 2 ฉบับคือร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งน.กรธ. จะส่งมาให้สนช.ได้ในวันที่ 21 พ.ย. และวันที่ 28 พ.ย. ซึ่งสนช.มีเวลาพิจารณาภายใน 60 วัน หรือประมาณสิ้นเดือนม.ค.ปี 61 จากนั้นจะส่งร่างให้ประธานกรธ.และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีก 10 วัน

ทั้งนี้หากมีขั้นตอนต้องตั้งกมธ.ร่วมทบทวนก็จะกินเวลาไปอีก 15 วัน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาอีกเกือบ 2 เดือน จะอยู่ที่ประมาณเดือนเม.ย.ปี 2561 เมื่อส่งร่างกฎหมายลูกไปให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเก็บเรื่องไว้เพื่อดูว่าจะมีใครยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ คาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ประมาณเดือน พ.ค.2561 และรอการโปรดเกล้าฯลงมามีอีก 3 เดือนจากนั้นจึงนับไปอีก 150 วัน จึงจัดการเลือกตั้งได้ หากปรากฏว่ามีกรณียื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก ก็ต้องเสียเวลาออกไปอีกประมาณหนึ่ง ไม่รู้ใช้เวลาเท่าใด

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีอาจคิดเผื่อเวลาไว้ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า ร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง มีข้อทักท้วงเรื่องวิธีการเลือกตั้งมากมายจึงไม่อยากให้มีการไปเร่งรัดเรื่องระยะเวลาเลือกตั้ง เพราะถ้ายังมีปัญหาอยู่ แล้วไปเลือกตั้ง ทุกอย่างจะกลับมามีปัญหาเหมือนเดิมอีก ถ้าจะล่าช้าออกไป 2-3 เดือนคงไม่เป็นไร

ปชป.ยัน'อภิสิทธิ์'ยังนำทีมพรรค

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถึงหลังจากที่พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เรื่องต่างๆที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเริ่มเดินเช่นการสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 180 วัน หรือ 6 เดือน แต่ยังไม่สามารถ

จัดให้มีการประชุมได้ เพราะยังขัดกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ยังปิดไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม

อย่างไรก็ดีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในพรรคบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการพูดคุยลงลึกในรายละเอียดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ แต่ที่แน่นอนคือตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรค อยู่ที่หัวหน้าพรรคจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ส่วนตนยังไม่รู้ว่าจะลงสมัครในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคต่อหรือไม่ หรือสมาชิกพรรคจะโหวตให้หรือไม่ คงต้องรอดูก่อน เพราะตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม

'จตุ'เชื่อไร้ปัญหาดำเนินกิจกรรม

นายจตุ โกรดฤทธิ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมการบางอย่างล่วงหน้าไว้บ้างแล้วจึงมั่นใจว่าในระยะเวลา 180 วัน ที่จะต้องให้พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ทราบนับตั้งแต่วันที่พ.ร.บ.นี้บังคับใช้นั้น พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการทันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง ขอให้พ้นช่วงพระราชพิธีสำคัญนี้ไปก่อนเราเป็นพรรคการเมืองก็ต้องเคารพกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมาย แต่ในฐานะประชาชนเราก็เคารพและให้ความสำคัญต่อพระราชพิธีในช่วงเดือน ต.ค.นี้เช่นกัน

คกก.ขาดคุณสมบัติสรรหากกต.ล่อล่อน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสรรหากกต.ว่า การสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆจะมีปัญหาในด้านการหาตัวกรรมการสรรหา เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นสูงยิ่งกว่าคนที่จะเป็นองค์กรอิสระและอาจกลับได้คนที่ไม่มีประสบการณ์มาทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากมีการกำหนดว่าจะต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

อิสระมาก่อน

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสรรหานัดแรกเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา พบปัญหาหลายประการ คือ 1.ตัวแทนจากหน่วยงานหนึ่ง มีตำแหน่งในอดีตเทียบเท่ารองปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าว ทราบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบต้องส่งรายชื่อคืนให้กับหน่วยงานส่งรายชื่อใหม่มา

2.มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งว่าอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษากรมว.เกษตรฯ และพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี 3.มีความเป็นไปได้ว่ากรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกคนหนึ่ง อาจขาดคุณสมบัติในประเด็นเคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระใดๆ เพราะสืบย้อนหลังไปจนถึงปี 40 ต้องไม่เคยมาช่วยงานใดๆ หรือแม้แต่เป็นอนุกรรมการชุดใดๆ ในองค์กรอิสระใดๆ เลยก็ไม่ได้ อย่างไรก็ตามหากกระบวนการสรรหาเดินทางต่อไปโดยไม่พบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติจะมีการโต้แย้งนำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่

เมินปลดล็อกพรรค ยังไม่ถึงเวลา

พท.สวนรัฐยื้อเลือกตั้ง รอบประเมินคะแนนนิยม

รัฐ-คสช.เมินพรรคการเมืองขอปลดล็อก
หลัง พ.ร.ป.พรรคการเมืองมีผลบังคับใช้
ระบุไม่สน “เพื่อไทย” จี้แจ้งคำแถลง
ย้ำ “บิ๊กตู่” ยึดโรดแมพ ด้าน พท.เชื่อ
ยื้อกาบัตรหวังรอบประเมินคะแนนนิยม
จับตาใช้ 5 แม่น้ำยึดเวลา **อ่านต่อหน้า 4**

เมินปลดล็อกพรรค

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเรียกร้องของฝ่ายการเมืองให้ปลดล็อกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมือง เตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งว่า เรื่องนี้คสช.พิจารณาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็หนักเลย เพราะคสช.ไม่ได้ต้องการอยู่ในตำแหน่งอะไรนานๆ และต้องทำตามโรดแมพเช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะพิจารณาปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินการตามกรรมวิธีได้ วันนี้ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้ และการจะเดินหน้าไปได้นั้นประกอบด้วยหลายอย่าง และก็ไม่เถียงว่า การเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน แต่หากทุกอย่าง

เป็นการเมืองไปหมด ก็จะต้องเดินหน้าไปไม่ได้ เหมือนที่นายกฯ เคยพูดมาตลอด

● ไม่สนเพื่อไทยจี้แจ้งคำแถลง

ส่วนกรณีที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ชี้แจงความชัดเจนในคำแถลงการณ์ร่วมของรัฐบาลไทยและสหรัฐ ข้อที่ 8 ที่ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยจะมีเลือกตั้งที่มีอิสระและยุติธรรมในปี 2561 นั้น นอนและผู้นำทั้งสองประเทศเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานนั้น ขอชี้แจงว่า นายกฯ ชี้แจงมาโดยตลอดทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมพที่ระบุไว้ และตรงกับที่พูดคุยกับผู้นำสหรัฐ ไม่เห็นมีอะไรที่ไม่ตรงกันตรงไหน

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพื่อไทยหยิบยกแถลงการณ์ร่วมขึ้นมาอ้างว่าสิ่งที่นายกฯ ชี้แจง

ว่าปลายปี 2561 เป็นการประกาศเลือกตั้งและหลังจากนั้นจะนับไปอีก 150 วัน เพื่อจัดเลือกตั้งซึ่งไม่ตรงกับข้อแถลงการณ์ พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องของพรรคการเมืองจะคิดอย่างไรก็ได้ วันนี้คสช.และรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือบริหารประเทศแล้วเดินไปตามโรดแมพ ส่วนการเมืองจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรเป็นเรื่องของการเมือง เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ ส่วนรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนหรือไม่ รัฐบาลไม่ทำอะไรเพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมือง จะคิดอย่างไรก็ไป และเชื่อว่าจะไม่เกิดความสับสน รวมทั้งประชาชนก็จะไม่สับสน หากพรรคการเมืองจะสับสนก็เป็นเรื่องของพรรคการเมือง

● โตเอื้อธุรกิจ ‘เจ้าสัว’ ผ่านบัตรคนจน

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังกล่าวถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยเน้นให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเร่งติดตั้งเครื่องรูดบัตรอีดีซีตามร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งรายละเอียดวิธีการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ ให้เจ้าของร้านค้าและผู้ถือบัตรทราบอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

“ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดรับ

สมัครผู้ผลิตสินค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ผลิตในชุมชน สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และบริษัทใหญ่ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดเป็นพิเศษ ทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังเป็นห่วงเรื่องวิถีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจเข้าข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น ผู้ถือบัตรนำบัตรไปแลกเป็นเงินสดจากร้านธงฟ้าประชารัฐโดยไม่รับสินค้า หรือร้านค้าบางแห่งที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอีทีซี แต่ให้ผู้ถือบัตรรับสินค้าออกไปก่อนและยึดบัตรไว้ เป็นต้น จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ปัญหาโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยหากพบการกระทำผิดในส่วนของผู้ถือบัตรหรือร้านค้าที่ขายสินค้าให้ผู้ถือบัตรที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ <https://www.shop.moc.go.th/>

● คสช. เหน็บเพื่อไทยทำไส้ลือ

ขณะที่ พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ที่ม โฆษกคสช. กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจง คำแถลงการณ์ร่วมของรัฐบาลไทยและสหรัฐ เพราะเกิดความสับสนว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2561 หรือ 2562 โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามโรดแมพซึ่งเริ่มตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญ จากนั้นก็ต้องมีกฎหมายลูก เมื่อกฎหมายลูกเสร็จครบทุกฉบับก็ต้องบวกลงไปอีก 150 วัน เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนั้น ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายและเดินตามกรอบระยะเวลา

“ยืนยันว่าไม่ใช่การขยับวันเลือกตั้งออก แต่ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่เดินตามกรอบกฎหมาย ตอนนี้อยู่กฎหมายลูกยังเสร็จไม่หมด คาดว่าจะน่าจะเสร็จครบได้ทั้งหมดช่วงปลายปี จากนั้นต้องบวกลงไปอีก 150 วัน

จึงจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ ที่ผ่านมานายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคการเมืองยังนำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีก เรื่องการเลือกตั้งยืนยันว่าไม่ใช่การเลื่อนหรือไม่เลื่อน แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและกรอบระยะเวลาที่ถูกบังคับเอาไว้” พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าว

● ภท.หนุนปลดล็อกพรรค

ขณะที่นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.บ.) ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับแล้ว เจตนารมณ์คือให้มีพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการทางการเมือง การได้ตามกฎหมายได้ ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพรรคเพื่อหารืองานด้านต่างๆ การเตรียมหาสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น เพราะพรรคการเมืองไม่ได้มีสมาชิกแค่เพียงคนเดียวแต่มีทั้งกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค การทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรค หากถามว่าควรปลดล็อกเพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมหรือไม่ใช่โดยหลักการก็สมควร ซึ่งความเห็นของตนนั้นยึดตามหลักของกฎหมาย ส่วนตัวมองว่ากฎหมายพรรคการเมืองเป็นถึง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นมันต้องใหญ่กว่าอย่างอื่น คืออย่างอื่นมันควรต้องลดลงได้แล้ว ทั้งนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องดำเนินการ ซึ่งความจริงมันแทบจะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำ ถ้าเป็นลูกก็เปรียบเหมือนลูกคนโต เมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้วก็ต้องมีผลใช้บังคับ

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

เมินปลดล็อกพรรค

วันเดียวกัน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ เข้าพบนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐที่ท่าเนียบขาว ใน

โอกาสเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา พร้อมระบุว่าจะมีเลือกตั้งปี 2018 หรือ ปี 2561 แต่พอเดินทางกลับถึงประเทศไทยกลับชี้แจงให้เกิดความสับสนอ้างว่าจะประกาศวันเลือกตั้งในปี 2561 แต่จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจผิด สื่อสารผิด หรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณในลักษณะที่ไม่ชัดเจนของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงกับรัฐบาล คสช.

“สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดกับรัฐบาลสวนทางขัดแย้งกับ Joint Statement หรือแถลงการณ์ร่วมสหรัฐ-ไทย ในข้อ 8 ที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายลูกให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สามารถจัดเลือกตั้งได้ทันภายในปี 2561 ไม่ใช่ปี 2562 อย่างที่รัฐบาลพยายามจะบิดเบือนและทำให้เกิดความสับสน จึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์นำบันทึกการสนทนากับประธานาธิบดีสหรัฐออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าระหว่างนายทรัมป์กับคนไทยมีใครเข้าใจผิด หรือใครถูกหลอกหรือไม่ วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่ได้เดือดร้อนว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งประชาชนจะเดือดร้อน เศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบ ประชาชนไม่มีกำลังใจซื้อ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน จะได้รับผลกระทบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะหดหาย ยิ่งมาเจอกระแสข่าวมีเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง ทุกอย่างจะกระทบหนักทั้งระบบ” นายอนุสรณ์ กล่าว

● อัปเดตคสช. ดึงเข็มนาฬิกา

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะคว่ำ พ.ร.บ. 2 ฉบับสุดท้าย เพื่อยืดวันเลือกตั้งออกไปอีกนั้น นายอนุสรณ์ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาล คสช. และเครือข่ายแม่น้ำ 5 สายกุมความได้เปรียบทางการเมืองเอาไว้ สามารถเล่นตามกติกาที่ได้เปรียบฝ่ายการเมืองทั้งหมด ฝ่ายเสนาธิการของ คสช. คงกำลังประเมินกันว่าคะแนนนิยมของ คสช. กับฝ่ายการเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร ถ้าเมื่อไหร่ที่มั่นใจว่าจะคะแนนนิยม คสช. เหนือกว่าฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจน เชื่อว่าอาจจะได้เห็นการประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่ง คสช. มีตัวเลือกหรือไฟในมือมากมาย ที่จะหยิบออกมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้หากคะแนนนิยมของ

คสช.ไม่กระตือรือร้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่ทำให้ร่าง พ.ร.บ.เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 วรรคห้า กรณีที่ประชุม สนช.มีมติว่าร่างกฎหมายลูกด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของจำนวน สนช.

“ถ้าเลือกใช้บทกติกานี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เท่ากับว่าจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ คือการไม่สามารถระบุหรือกำหนดอะไรได้ อาจต้องเริ่มต้นจัดทำร่าง พ.ร.บ. หรือเอาร่างที่ตกไปมาปรับแก้ใหม่ ซึ่งไม่มีใครรู้วันเวลาที่แน่นอนของกระบวนการดังกล่าวว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด กรธ.จะยังอยู่เพื่อปรับแก้หรือไม่ ต้องสรรหาใหม่หรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้” นายอนุสรณ์ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามขอให้สถานการณ์นั้นไม่เกิดขึ้น วันนี้ไม่มีใครรู้ว่าคะแนนนิยมของคสช.จริง ๆ เป็นอย่างไร ประชาชนคิดอย่างไรต่อ คสช. เพราะเสียงที่ดังและชัดเจนที่สุดของประชาชนจะบอกในวันเลือกตั้ง

“ขอให้รัฐบาล คสช.มั่นใจในผลงานของตัวเอง ไม่มีอะไรต้องกลัว เพราะความกลัวทำให้เสื่อม ให้โอกาสประเทศชาติและประชาชนได้เดินไปข้างหน้า ตัดสินอนาคตของตัวเองโดยการเลือกตั้ง อย่าไปคิดหรือตัดสินใจแทนประชาชนทุกเรื่อง ส่วน คสช.ถ้ามั่นใจในคะแนนนิยม นโยบายและผลงานตลอด 3-4 ปี ก็ขอให้ลงแข่งขันตามกติกาแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสิน” นายอนุสรณ์ กล่าว

● “วัฒนา”จับผิดแถลงการณ์ร่วม

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะประกาศวันเลือกตั้งภายในปี 2561 โดยนายวัฒนา ระบุว่า เป็นการโกงโรดแม็ปเลือกตั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์เคยบอกเรื่องการคืนอำนาจเรื่อยมา ในปี 2558 ไปรับปากนายกฯ ระบุว่าว่าจะเลือกตั้งภายในสิ้นปีหรืออย่างช้าต้นปีหน้า ต่อมาปี 2559 ไปสัญญากับเลขาธิการสหประชาชาติว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2560 พอทำประชามติว่ารัฐธรรมนูญเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2560

“ล่าสุดพูดกับคนไทยว่าปลายปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญและแถลงการณ์ร่วมระหว่างสหรัฐกับไทยที่

รัฐบาลไทยไม่เคยเอามาเปิดเผย ในข้อ 8 ที่ระบุชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งในปี 2018 ตามลัทธิที่แนบมา” ข้อความในโปสต์ระบุพร้อมลิงค์แถลงการณ์ร่วมระหว่างสหรัฐกับไทย โดยเฉพาะข้อ 8 ระบุดังนี้ 8.Recognizing Thailand’s strategic importance to the United States and the region, President Trump welcomed Thailand’s commitment to the Roadmap, which, upon completion of relevant organic laws as stipulated by the Constitution, will lead to free and fair elections in 2018. The two leaders also recognized the importance of protecting and promoting human rights and fundamental freedoms.”

● เหน็บทำทุกอย่างเพื่อถ่วงเวลา

นายวัฒนา ระบุว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 267 บัญญัติว่าเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ กรธ.จะต้องส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ให้แก่ สนช. ภายใน 240 วัน โดย สนช.จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นส่งศาลรัฐธรรมนูญ และอาจตั้งกรรมาธิการร่วมอีก 60 วัน รวมแล้วกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 อันเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นั่นคือตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไปจะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน หรือภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งตรงกับข้อ 8 ของแถลงการณ์ร่วม ซึ่งระบุชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งในปี 2018 (will lead to free and fair elections in 2018) “ไม่ใช่ปลายปี 2561 จึงจะประกาศวันเลือกตั้งแบบที่เล่นลิ้นกับคนไทย”

“เชื่อว่าคงจะมีการทำทุกวิถีที่จะถ่วงเวลาการคืนอำนาจออกไปให้นานที่สุด ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนไทยแถมหงุดหงิดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องการเลือกตั้ง รวมทั้งไม่เคยใส่ใจที่จะทำความเข้าใจกับเจ้าของอำนาจว่าจะคืนให้เมื่อไร แต่กลับยอมทำนั่นทีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกำหนดการเลือกตั้งเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ไปทำเนียบขาว” ข้อความของนายวัฒนา ระบุ

● สนช.แจงยับขึ้นตอนกฎหมายลูก

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายการเมืองระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ แสดงท่าทีไม่เดินตามโรดแม็ปให้มีการเลือกตั้งปลายปี 61 ว่า เท่าที่ดูก็เห็นว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแม็ป ขณะนี้กฎหมายลูกอีก 2 ฉบับคือร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะส่งมาให้ สนช.ได้ในวันที่ 21 พฤศจิกายน และวันที่ 28 พฤศจิกายน ตามลำดับ ซึ่ง สนช.มีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือประมาณสิ้นเดือนมกราคม 61 จากนั้น สนช.จะส่งร่างกฎหมายลูกให้ประธาน กรธ.และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีก 10 วัน เพื่อดูว่าจะมีข้อโต้แย้งต้องตั้ง กมธ.ร่วมหรือไม่

นายสมชาย กล่าวต่อว่า หากมีขั้นตอนต้องตั้ง กมธ.ร่วมทบทวนก็จะกินเวลาไปอีก 15 วัน ถ้า สนช.เห็นชอบก็ตั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายทั้งหมดก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาอีกเกือบ 2 เดือน จะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษายน 61 เมื่อส่งร่างกฎหมายลูกไปให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ต้องเก็บเรื่องไว้ก่อน เพื่อดูว่าจะมีเรื่องร้องคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ คาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 61 และรอการโปรดเกล้าฯ ลงมาอีก 3 เดือน เมื่อโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว นับไปอีก 150 วัน จึงจัดการเลือกตั้งได้ หากปรากฏว่ามีกรณีเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูกก็ต้องเสียเวลาออกไปอีกกระชั้นหนึ่ง ไม่ใช่ใช้เวลาเท่าใด เป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีอาจคิดเผื่อเวลาไว้ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง มีข้อทักท้วงเรื่องวิธีการเลือกตั้งมากมาย ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.ก็เป็นการนำมาใช้ครั้งแรก ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ แต่ทั้งนี้ไม่อยากให้มีการไปเร่งรัดเรื่องระยะเวลาเลือกตั้ง เพราะถ้ายังมีปัญหาอยู่ แล้วไปเลือกตั้ง ทุกอย่างจะกลับมามีปัญหาเหมือนเดิมอีก ถ้าจะล่าช้าออกไป 2-3 เดือนคงไม่เป็นไร ดังนั้นขอให้รอหน่อย

● เชื้อคสช.ไม่ปลดล็อกเต็ม100%

ด้านนิติบัญญัติ อินทรมสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถึงกรณี พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า เมื่อกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้แล้ว เรื่องต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเริ่มเดิน เช่น การสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 180 วัน หรือ 6 เดือน แต่ยังไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ เพราะยังขัดกับคำสั่ง คสช.ที่ยังปิดไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม แม้กฎหมายจะประกาศใช้ แต่พรรคการเมืองยังทำอะไรไม่ได้

“ผมว่า คสช.รู้ปัญหาเพราะพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามเวลาที่กฎหมายกำหนด เชื่อว่าเขาคงจะผ่อนปรนอนุญาตแต่คงยังไม่เปิดเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ก็คงต้องประเมินสถานการณ์ตรงนี้ด้วย เพราะบางเรื่องเช่น การจัดปราศรัยในทางการเมือง เขาคงยังไม่เปิดโอกาสให้ทำ แต่พรรคการเมืองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องเปิดในเดือนตุลาคมนี้ เพราะอยู่ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 คาดว่าน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน” นายนิติบัญญัติ กล่าว

● เดือนสรรหา กกต. ล่อวุ่น

วันเดียวกัน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื้อหาระบุว่า สเปกมหาเทพออกฤทธิ์ (ตอนที่ 2) จำได้ว่าเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 เคยให้ความเห็นครั้งหนึ่งว่าการสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆ จะมีปัญหาในด้านการหาตัวกรรมการสรรหา เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นสูงยิ่งกว่าคนที่จะเป็นองค์กรอิสระ และอาจกลับได้คนที่ไม่มีประสบการณ์มาทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากมีการกำหนดว่าจะต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัองค์กรอิสระมาก่อน จึงมีการโต้ตอบความคิดเห็นจากหลายคนในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อย่างรุนแรงหาว่าจินตนาการมากเกินไป และติดยึดกับตำแหน่งเลยออกมาให้เห็น (ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ธรรมดาๆ) มาถึงวันนี้ เริ่มมีการสรรหากกต.ชุดใหม่ มีการประชุมกรรมการสรรหาไปนัดแรก เริ่มพบปัญหาหลายประการ

นายสมชัยระบุว่า 1.ตัวแทนจากหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งในอดีตเทียบ

เท่ารองปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าว ทราบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบต้องส่งรายชื่อคืนให้กับหน่วยงานที่ส่งมา เพื่อให้ส่งรายชื่อใหม่มา 2.มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการสรรหาอีกท่านหนึ่ง ว่าอาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี 3.มีความเป็นไปได้ว่า กรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกท่านหนึ่ง อาจขาดคุณสมบัติในประเด็นเคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระใดๆ เพราะสืบย้อนหลังไปจนถึงปี 2540 (เริ่มต้นเมืองค์กรอิสระ) ต้องไม่เคยมาช่วยงานใดๆ หรือแม้แต่เป็นอนุกรรมการชุดใดๆ ในองค์กรอิสระใดๆ เลยก็ไม่ได้

“จริงๆ แล้วหน่วยงานที่เสนอชื่อ ก็มีการตรวจสอบประวัติและได้รับการรับรองจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว แต่เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติมากมายเป็นสิบๆ ข้อ ทำให้หลงพลาดไปได้ และจริงๆ ท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถมาทำหน้าที่กรรมการสรรหาได้”

นายสมชัยระบุทั้งที่ย้ำว่า คำถามคือหากกระบวนการสรรหาเดินหน้าต่อไป โดยไปพบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติอะไรจะเกิดขึ้น จะมีการโต้แย้งจากผู้ไม่ได้รับการสรรหาว่ากระบวนการไม่ถูกต้องนำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่ ถึงวันนี้ไม่อยากจินตนาการ

● จ่อร้อง กกต. สอบ ครม.-สนช.

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวว่า จากการติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบว่า หลังจากรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับ มีบทบัญญัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์อยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณากรณีที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศแต่งตั้ง สนช.ไปเป็นกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามมติ ครม.นั้น อาจเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาได้ และอาจทำให้ สนช.และ ครม.ต้องพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อธิบายเหตุผลเรื่องนี้ว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 184

วรรคสอง คล้ายกับมาตรา 265 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 10/2551 ไว้แล้วว่า รัฐธรรมนูญแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยไว้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ดังนั้น แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

นายเรืองไกรกล่าวว่า เมื่อพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงพบประเด็นปัญหาตามมาว่า การที่ สนช.ไปรับเป็นกรรมการตามประกาศของนายกรัฐมนตรี จึงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 184 วรรคสอง และอาจเป็นเหตุให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 101 (7) ตามมาได้ ซึ่ง สนช.ที่อาจเข้าข่ายคือ บุคคลที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะอายุเกิน 60 ปีแล้ว โดยมีประมาณ 9 คน เช่น สนช.ที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 186 วรรคสองยังบัญญัติห้ามมิให้รัฐมนตรีไปกระทำการก้าวล่วงแทรกแซงการทำงานของฝ่ายอื่นไว้ด้วย โดยให้ยึดตามข้อห้ามในประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งตั้งบุคคลที่เป็น สนช. ซึ่งทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติมาทำหน้าที่เป็นกรรมการในฝ่ายบริหาร จึงอาจเข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา 170 (5) ตามมาอีกสัดหนึ่งด้วย ทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ครม.และ สนช.ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน ดังนั้นกรณีนี้ที่พบ จึงมีเหตุที่ต้องร้องให้ กกต.ตรวจสอบเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปโดยเร็วว่า สนช.ประมาณ 9 คน และรัฐมนตรีทั้งคณะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมลงมติตามกรณีดังกล่าว จะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ โดยจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น.

● เพจ“เสก”รื้อนนำรูปคู่“ทักษิณ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกระแสสืบเนื่องจากการโพสต์รูป “ลูกชายคนใหม่” ของเสก โลโซ นักร้องดัง เพิ่งจบไป ล่าสุดหน้าแฟนเพจของนักร้องชื่อดังรื้อนนำขึ้นมาอีกครั้งเมื่อโพสต์ภาพถ่ายคู่อดีตนายก

ทักษิณ ชินวัตร 2 โปสต์ตติตๆ โดยโปสต์แรก “เสก” โปสต์รูปจับมือกับทักษิณเมื่อเวลา 20.21 น.ของวันที่ 7 ตุลาคม พร้อมเขียนข้อความว่า “เขา 2 คนเคยพบกัน (แบบไม่เปิดเผย)” ส่งผลให้มีคนมากดถูกใจ แสดงความเห็น และแชร์ต่อไปอย่างมาก และผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง เสกก็โปสต์รูปคู่กับทักษิณอีกครั้ง พร้อมข้อความว่า “ทำไมคุณถึงชอบผู้ชาย 2 คนนี้ ? ถ้าชอบเขาทั้ง 2 คน ส่งรูปหัวใจมาได้เลยจ้า...”

โปสต์นี้ยังทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากขึ้นไปอีก สำหรับตัวอย่างของความเห็นที่มีคนมากดถูกใจจำนวนมาก อาทิ “คนหนึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีที่เก่ง อีกคนเป็นนักบริหาร เป็นผู้นำประเทศที่ฉลาด” และข้อความคอมเมนต์อื่น ๆ “คนหนึ่งทำให้ประเทศก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีมีดีใช้...” หรือ “อีกคนหนึ่งแต่งเพลงให้กำลังใจคนให้มีความสุขในเสียงเพลง”

นอกจากนี้บางส่วนก็ได้เขียนคอมเมนต์ เช่น “ถูกด่าว่าแล้วเหมือนกันและทำให้คนไทย (บางส่วน) มีความสุขได้เหมือนกัน” และข้อความ “ชีวิตคุณกำลังจะพังเพราะการเมือง และชีวิตส่วนตัว อย่าดูถูกอิทธิพลของแฟนคลับ อย่าคิดแบบฝรั่งว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ ฉันเก่ง ใช่! คุณเก่ง ร้องเพลงเพราะเคยเป็นขวัญใจของฉันเมื่อตอนยังเด็ก คุณแต่งเพลงเก่ง เก่งๆๆๆๆๆๆๆๆ ยอมรับคุณคือตำนาน อย่าคิดว่าตัวเองแน่ ตั้งใจทางลบ ภูมิใจหรือ?? รวยแล้ววิ่งซื้อคุณงามความดีได้ไหม..” เป็นต้น

● โพลล์อึ้ง“ปู” หนีออกนอกที่สุด

วันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย “ซูเปอร์โพล” มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนจำนวน 1,225 ตัวอย่าง เรื่อง “โพลการเมืองที่สุดทั้งและอึ้ง” ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึงประเด็นร้อนทางการเมืองและสังคมที่สุดที่จับใจไม่ออกของประชาชนพบว่า ร้อยละ 41.2 อึ้งเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หนีคดีออกนอกประเทศไปได้ รองลงมาคือ ร้อยละ 35.2 ระบุพูดไม่ออก เมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นแพะรับโทษในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 32.7 ระบุอึ้งกับราคาอาหาร ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 29.8 พูดไม่ออกเมื่อเห็น

ยาเสพติดระบาดหนักบริเวณชุมชนที่พักอาศัย ร้อยละ 25.6 อึ้งเมื่อรัฐบาลและหน่วยงานรัฐปล่อยให้ร้านสะดวกซื้อมีเครื่องกดเบียร์ขายง่ายต่อล่อใจชกชกเด็กและเยาวชนเข้าถึงน้ำเมาได้ง่าย นอกจากนี้ร้อยละ 18.1 อึ้งเมื่อหน่วยงานรัฐ ค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และร้อยละ 27.1 อึ้งด้านอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินแม้หนักก็หา ยุคนี้ใครรับได้โต๊ะยกคุมราคาห่วยไม่อยู่ ปัญหาρνวันแต่จิงและอึ้งที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว. คมนาคม ถอนตัวจากกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

เมื่อถามประชาชนถึงผลงานรัฐบาลที่สุดที่ของแต่ละกระทรวง ทำให้ประชาชนมีความสุข พบว่า อันดับแรกร้อยละ 46.0 ระบุ ฝ่ายความมั่นคง ทำบ้านเมืองสงบสุข ไม่มีมือปืนรุนแรงบานปลาย อันดับสองร้อยละ 36.0 ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้รายได้น้อย อันดับสามร้อยละ 32.1 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติจัดเก็บรายได้เพิ่มจากยุคนักการเมืองในอดีตที่ได้เฉลี่ยปีละ 500 ล้าน เพิ่มขึ้นเป็น 2,400 ล้านบาทในยุครัฐบาลนี้ อันดับสี่ร้อยละ 27.3 ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา และอันดับรองลงไป ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ โครงการปล่อยน้ำเข้ามา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง กระทรวงคมนาคม รถไฟรางคู่ เพิ่มเส้นทางด่วน กระทรวงมหาดไทย เงินตำบลละ 5 ล้าน กระทรวงต่างประเทศ ต่างชาติยอมรับประเทศไทย ที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ระบุ ไม่มีกระทรวงใดเลยที่มีผลงานน่าทึ่งในการสำรวจครั้งนี้

เมื่อถามถึงนักกฎหมายของรัฐบาลที่ประชาชนเชื่อถือในการแก้ปัญหาประเทศ พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.1 ระบุ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ในขณะที่ร้อยละ 46.9 ระบุนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อสอบถามระยะเวลาที่รัฐบาลควรอนุญาตให้พรรคการเมืองและนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 44.5 ระบุ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือช่วงก่อนเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ 6 เดือนถึง 1 ปี และร้อยละ 27.8 ระบุไม่เกิน 6 เดือนนี้เท่านั้น

สมชัยเตือนสรรหากกต.ส่อวุ่น

โพสต์ทูเดย์ - “สมชัย” ตึง รธน.กำหนดสเปกกรรมการสรรหากกต.สูงเกิน เสี่ยงมีปัญหาระยะยาว

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า เวลานี้กระบวนการสรรหากกต.กำลังเกิดปัญหาครั้งสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาบางรายที่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาไว้สูงเกินไป

นายสมชัย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นครั้งแรก ปรากฏว่า 1.ตัวแทนจากหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งในอดีต

เทียบเท่ารองปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าว โดยทราบมาว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ทำให้ต้องส่งรายชื่อคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ส่งรายชื่อใหม่มา 2.คุณสมบัติกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งอาจไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ และพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี 3.กรรมการสรรหาบางรายไม่เคยทำงานกับองค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญมาก่อน

“หากกระบวนการสรรหาเดินหน้าต่อไป โดยไปพบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติอะไรจะเกิดขึ้น จะ

มีการโต้แย้งจากผู้ไม่ได้รับการสรรหาว่ากระบวนการไม่ถูกต้อง นำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่” นายสมชัย กล่าว

ด้าน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสส.พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นเรื่องให้กับ กกต.เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีผลให้นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการกระทำการขัดกับรัฐธรรมนูญ ■

สมชัยชัดกรธ.ตั้งสเปกกก.สรรหาสูงเกิน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงคณะกรรมการการสรรหา กกต.ว่า จำได้ว่าเมื่อประมาณเดือนพ.ค.2560 เคยให้ความเห็นครั้งหนึ่งว่าการสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆ จะมีปัญหาในด้านกาหาตัวกรรมการสรรหา เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสูงยิ่งกว่าคนที่จะเป็นองค์กรอิสระและอาจได้คนที่ไม่มีประสบการณ์มาทำหน้าที่สรรหาเนื่องจากกำหนดว่าจะต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระมาก่อน และมีกรณีตอบความคิดเห็นคนจากหลายคนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อย่างรุนแรง หว่าจินตนาการมากเกินไป และคิดยึดกับตำแหน่ง

นายสมชัยกล่าวว่า การประชุมกรรมการสรรหากกต.นัดแรกที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เริ่มพบปัญหาหลายประการ 1.ตัวแทนจากหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งในอดีตเทียบเท่ารองปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าว ทราบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ต้องส่งรายชื่อคืนให้กับหน่วยงานที่ส่งชื่อเพื่อให้ส่งรายชื่อใหม่มา

2.มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งว่าอาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษารวม.เกษตรและสหกรณ์และพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี และ 3.มีความเป็นไปได้ว่ากรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกคนหนึ่ง อาจขาดคุณสมบัติในประเด็นเคยปฏิบัติหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใดๆ เพราะสืบย้อนหลังไปจนถึงปี 2540 ต้องไม่เคยมาช่วยงานใด หรือแม้แต่เป็นอนุกรรมการชุดใดในองค์กรอิสระใดเลยก็ไม่ได้

“จริงๆ แล้วหน่วยงานที่เสนอชื่อ ก็มีการตรวจสอบประวัติและได้รับการรับรองจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว แต่เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติมากมายเป็น 10 ข้อ ทำให้หลงพลาดไปได้ และจริงๆ แล้วบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถมาทำหน้าที่กรรมการสรรหาได้ หากกระบวนการสรรหาเดินหน้าต่อไปโดยไปพบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางคนขาดคุณสมบัติอะไรจะเกิดขึ้น จะมีการโต้แย้งจากผู้ไม่ได้รับการสรรหาว่ากระบวนการไม่ถูกต้อง นำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่ ถึงวันนี้ผมไม่อยากจินตนาการ” นายสมชัยกล่าว

โฆษกคสช.-พท. สวนหมัดกันนิ้ว

เรื่องยื่นการเลือกตั้ง กล่าวหา-บัตรคนจน เอื้อประโยชน์เจ้าสัว!

โฆษก คสช.โต้ฝ่ายการเมืองปั่นกระแสโจมตี
“บิกตู” เลื่อนเลือกตั้ง ยันทุกอย่างเดินตามกรอบ
เวลา โวย “มีชัย” เคลียร์แล้วทำไม ★ มีต่อหน้า 12

เลื่อนแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ถูกบังคับเอาไว้” พล.ต.ปิยพงศ์กล่าว
สนช.สาธยายโหมไลน์ยังคงเดิม

นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช.ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมืองระบุ
พล.อ.ประยุทธ์แสดงท่าทีไม่เดินตามโรดแมปให้
เลือกตั้งปลายปี 2561 ว่า เท่าที่ดูทุกอย่างยังเป็นไป
ตามโรดแมป ขณะนี้กฎหมายลูกอีก 2 ฉบับคือร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.
และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. ครร.จะส่งมาให้ สนช.ในวันที่ 21 พ.ย. และ
28 พ.ย. สนช.มีเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน
หรือประมาณสิ้นเดือน ม.ค.61 จากนั้น สนช.จะส่ง
ร่างกฎหมายลูกให้ประธาน ครร.และองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องดูจะมีข้อโต้แย้งต้องตั้ง กมธ. ร่วมหรือไม่
จะมีขั้นตอนที่ ครร.และองค์กรอิสระรับร่างไปพิจารณา
10 วัน หากมีขั้นตอนตั้ง กมธ. ร่วมกินเวลาอีก 15 วัน
การนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบ
ถ้า สนช.เห็นชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ร่างกฎหมายทั้งหมดก่อนส่งให้นายกฯ ขึ้นตอนเหล่านี้
ใช้เวลาอีกเกือบ 2 เดือน จะอยู่ที่ประมาณเดือน
เม.ย.61 เมื่อส่งร่างกฎหมายลูกไปให้นายกฯ แล้ว
ก็ต้องเก็บเรื่องไว้ก่อนเพื่อดูว่าจะมีใครยื่นเรื่องคัดค้าน
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ คาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ
ได้ประมาณเดือน พ.ค.2561 และรอการโปรดเกล้าฯ
ลงมาอีก 3 เดือน เมื่อโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้วนับไป
อีก 150 วัน จึงจัดการเลือกตั้งได้

แบะทำยื่นศาล รธน.ทำสะดุด

นายสมชายกล่าวว่า แต่ถังก่อนนายกฯนำ
ร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ปรากฏว่ามีกรณียื่นเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก ต้องเสียเวลา
ออกไปอีกระยะหนึ่ง ไม่รู้ใช้เวลาทำไต่เป็นไปได้อ่าง
นายกฯอาจคิดเผื่อเวลาไว้ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆขึ้น
มาหรือไม่ ต้องยอมรับว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ
ธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อหักท้วงเรื่อง

โฆษก คสช. ☆ ต่อจากหน้า 1

ยังเล่นไม่เลิก “สมชาย” ช่วยแจงโหมไลน์โรดแมป
ยังเหมือนเดิม แต่นายกฯคิดเผื่อสะดุดมีคนยื่นศาล
รธน.ตีความ ก.ม.ลูก พท.ดาหน้าข่มขู่ต่อทำเหยง
เปิดแถลงการณ์ร่วมไทย-สหรัฐฯ พิสูจน์ใครหลอก
ใคร เชื่อวางยาตั้งสนช.คว่ำร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน.
“อ้อย” อะใจว่าแล้วโยกย้ายไปปี 62 “วัฒนา”
เฝ้านายกฯ โทกต่อเนื่อง โกงโรดแมปดึงเกมคืน
อำนาจ “สามารถ” ทวงปลดล็อกเลิกแข่งแข่งพรรค
การเมือง ปชป.ผวาอัปเดตฐานข้อมูลสมาชิกไม่ทัน
สนช.โต้เช็กบิลย้อนหลัง “ทักษิณ” 4 คดี ปิดฝุ่นใหม่
หักเหลี่ยมนักการเมืองหลบหนี “พงศ์เทพ” จี้
มาตรฐานเดียวกันไล่บี้สอบทุกรัฐบาล “ศรีสุวรรณ”
โยยรัฐทบทวนบัตรคนจนเอื้อเจ้าสัว ชูฟ้องศาลคดี
ทุจริตในรัฐบาล

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ระบุจะประกาศวันเลือกตั้งได้ปลายปี 2561 แต่จะได้
เลือกตั้งจริงหลังจากนั้นภายใน 150 วัน ถูกฝ่ายการเมือง
รุมถล่มอย่างต่อเนื่องว่าเป็นความพยายามยื้ออำนาจ
บิดพลิ้ว จัดตั้งรัฐธรรมนูญและแถลงการณ์ร่วมไทย-
สหรัฐฯ ขณะที่คสช. และตัวแทนแม่น้ำห้าสายพยายาม
ช่วยชี้แจงว่านายกฯเผื่อระยะเวลาหากเกิดการยื่นให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

โฆษก คสช.ย้ำเลือกตั้งตามโรดแมป

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พล.ต.ปิยพงศ์ กลั่นพันธุ์
ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ชี้แจงคำสั่งลง
การร่วมของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา เพราะ
ตอนนี้เกิดความสับสนว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 61
หรือ 62 รวมทั้งเกรงว่าทางสหรัฐฯจะเข้าใจผิดได้ว่า
ยืนยันว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามโรดแมป ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญ จากนั้นต้องมีกฎหมาย
ลูกเมื่อกฎหมายลูกแล้วเสร็จครบฉบับก็ต้องบวก
เวลาไปอีก 150 วัน เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้
แบบนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมาย และ
เดินตามกรอบระยะเวลา ยืนยันว่าไม่ใช่การขยับ
วันเลือกตั้งออกแต่ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลา
ที่เดินตามกรอบกฎหมาย

ชัดชี้กรการเมืองปั่นกระแสโจมตี

“ตอนนี้กฎหมายลูกยังเสร็จไม่หมด คาดว่า
น่าจะเสร็จครบได้ทั้งหมดช่วงปลายปีจากนั้นต้องบวก
ไปอีก 150 วัน จึงจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ ที่ผ่านม
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐ
ธรรมนูญ (กรธ.) ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว ไม่เข้าใจว่า
ทำไมพรรคการเมืองยังนำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีก
เรื่องการเลือกตั้งยืนยันว่าไม่ใช่การเลื่อนหรือไม่

วิธีการเลือกตั้งมากมาย ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.ก็เป็นการนำมาใช้ครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ แต่ไม่อยากให้ไปเร่งรัดระยะเวลาเลือกตั้งเพราะถ้ายังมีปัญหาอยู่แล้วไปเลือกตั้ง ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมอีก ถ้าจะล่าช้าออกไป 2-3 เดือน คงไม่เป็นไร นักการเมืองต่างหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองแล้วหรือยัง อย่าเสียจริต ขอให้รอหน่อย

“อ้อย” เหน็บว่าแล้วไงยื้อกาบัตรปี 62

วันเดียวกัน นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ใครได้ ใครเสียจากคำแถลงร่วมสทรรัฐฯ-ไทย” คำแถลงร่วมไทย-สทรรัฐฯที่บอกว่าประธานาธิบดีสทรรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีที่ไทยยังคงยึดมั่นตามโรดแมป นำไปสู่การเลือกตั้งในปี 2561 ชัดเจนในตัวอยู่แล้วแต่ในรายงานข่าวบางสำนักตั้งแต่แรกใช้คำว่า จะประกาศให้มีการเลือกตั้งในปี 61 รู้สึกเอะใจตั้งแต่ตอนนั้น การประกาศให้มีการเลือกตั้งกับให้มีเลือกตั้งความหมายไม่เหมือนกัน ต่อมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมอธิบายว่า พล.อ.ประยุทธ์หมายความว่าประกาศในปี 61 แต่การเลือกตั้งอาจมีขึ้นในปี 62 ก็ได้ ทำให้คิดอยู่ในใจว่า “ว่าแล้วไง” ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ออกมายืนยันเองเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า การเลือกตั้งจะมีในปี 62 หรืออย่างเร็วก็ปี 62 ไม่ตรงกับคำแถลงร่วมไทย-สทรรัฐฯ

“วัฒนา” เฉ่ง “บิ๊กตู” โทกต่อเนื่อง

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. โทกคนไทยว่า จะไม่มีการยึดอำนาจ เมื่อยึดอำนาจแล้วก็โทกเรื่องการคืนอำนาจเรื่อยมา เริ่มจากแต่งเพลงโทกประชาชนว่าขอเวลาอีกไม่นาน จากนั้นปี 2558 ไปปรับปากนายกฯผู้ป็นจะเลือกตั้งภายในสิ้นปีหรืออย่างช้าต้นปีหน้า ต่อมาปี 2559 ไปสัญญากับเลขาธิการสหประชาชาติจะมีการเลือกตั้งในปี 2560 ครั้นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเดือน ส.ค.2559 บอกว่าจะเลือกตั้งปี 2560 ล่าสุดพูดกับคนไทยว่าปลายปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้ง จัดกับรัฐธรรมนูญและแถลงการณ์ร่วมระหว่างสทรรัฐฯกับไทยที่รัฐบาลไทยไม่เคยเอามาเปิดเผย

จะโกงโรดแมปปดิงเกมคืนอำนาจ

นายวัฒนากระบุว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 267 บัญญัติว่าเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ครธ. ต้องส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ ให้ สนช.

ภายใน 240 วัน โดย สนช.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นส่งศาลรัฐธรรมนูญและอาจตั้งกรรมาธิการร่วมอีก 60 วัน รวมแล้วกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ 6 เม.ย.60 อันเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นั่นคือตั้งแต่เดือนเม.ย.61 เป็นต้นไปต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน หรือภายในเดือนก.ย.61 ตรงกับข้อ 8 ของแถลงการณ์ร่วมที่ทุกสทรรัฐฯบีบคอให้กำหนดวันเลือกตั้งระบุชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งในปี 2018 ไม่ใช่ปลายปี 2561 เชื่อว่าสมุนเผด็จการคงสนองด้วยการทำทุกวิถีทางเวลาการคืนอำนาจให้มากที่สุด ที่ผ่านมามี พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนไทย แดงหงุดหงิดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องการเลือกตั้ง ไม่เคย

☆ มีต่อหน้า 13

โฆษก คสช. ☆ ต่อจากหน้า 12

ใส่ใจทำความเข้าใจกับเจ้าของอำนาจว่าจะกินให้เมื่อไร แต่ยอมทำบ้านทึบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกำหนดการเลือกตั้งเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตัวเองได้ไปทำเนียบขาว เป็นความผิดของคนไทยที่ไม่เชื่อมั่นในพลังตัวเอง จึงยอมถ่มน้ำให้เผด็จการทำอะไรก็ได้ ทั้งที่ตั้งแต่มิโลก โบนีมายังไม่เคยมีเผด็จการที่ชนะประชาชน

ทำเปิดแถลงการณ์ร่วมใครหลอกใคร

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ระบุว่าประกาศวันเลือกตั้งในปี 2561 แต่จะมีการเลือกตั้งได้เมื่อไรยังไม่ทราบแน่ชัดนั้น สวนทางกับแถลงการณ์ร่วมไทย-สทรรัฐฯ ข้อ 8 ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปเยือนสทรรัฐฯ ที่ระบุว่า จะเร่งรัดออกกฎหมายลูกให้เป็นไปตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้จัดการเลือกตั้งได้ภายในปี 2561 ไม่ใช่ปี 2562 ตามที่รัฐบาลพยายามจะบิดเบือนให้เกิดความสับสนอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์นำบันทึกการสนทนากับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสทรรัฐฯออกมายืนยันให้ชัดเจนว่า ระหว่างประธานาธิบดีสทรรัฐฯกับคนไทย ใครเข้าใจผิดหรือใครถูกหลอกหรือไม่ วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่เดือดร้อนว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อใด แต่ถ้าไม่มีเลือกตั้งประชาชนจะเดือดร้อน เศรษฐกิจการค้าการลงทุน จะได้รับผลกระทบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะหดหาย กระทั่งทุกทั้งระบบ

เชื่อ คสช.วางยาให้ สนช.ตีตก ก.ม.ลูก

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ส่วนกระแสข่าว สนช.จะคว่ำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายเพื่อยึดวันเลือกตั้งนั้น ฝ่ายเสนาธิการ คสช. คงกำลังประเมินว่า คณะกรรมการ คสช. กับฝ่ายการเมืองเป็นอย่างไร

ถ้าเมื่อใดมั่นใจว่า คณะกรรมการ คสช. เหนือกว่าฝ่ายการเมืองชัดเจน อาจเห็นการประกาศวันเลือกตั้งหรือกรณีคณะรัฐมนตรี คสช. ไม่กระตือรือร้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุการเมืองทำให้ร่างกฎหมายลูกตกไปเพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ไม่สามารถกำหนดอะไรได้อาจต้องเริ่มต้นจัดทำร่างกฎหมายลูกใหม่ หรือปรับแก้ร่างใหม่ ไม่มีใครรู้เวลาที่แน่นอนว่า กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จเมื่อใด และ ครธ. จะยังอยู่เพื่อปรับแก้กฎหมายหรือต้องสรรหา ครธ. ใหม่ วันนี้ไม่มีใครรู้คณะรัฐมนตรี คสช. จริงๆ เป็นอย่างไร แต่ขอให้ คสช. มั่นใจผลงานตัวเอง ไม่ต้องกลัว อย่าไปตัดสินใจแทนประชาชนทุกเรื่อง ถ้า คสช. มั่นใจคณะรัฐมนตรี นโยบายและผลงานตลอด 3-4 ปี ของตนเอง ขอให้ลงแข่งขันตามกติกาแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสิน

จับตางใจสร้างกับดักอุบัติเหตุ

นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ร.ปี 2540 กล่าวถึงกรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน ครธ. และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุการเลือกตั้งยังไม่อาจระบุได้แน่ชัดจะเป็นปลายปี 61 หรือปี 62 เพราะมีตัวแปรหลายอย่างว่า ไม่แน่ว่าทั้งสองคนส่งสัญญาณอะไร ถ้าดำเนินการตามไทม์ไลน์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างเคร่งครัด คำว่าอุบัติเหตุหรือตัวแปรที่ทำให้การเลือกตั้งถูกลากยาวไปปลายปี 61 หรือต้นปี 62 ย่อมไม่มี ถ้าเกิดขึ้นจริงแสดงว่าไม่ใช่ปัจจัยภายในรัฐธรรมนูญแต่เป็นปัจจัยภายนอกรัฐธรรมนูญ ถ้าเดินตามรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ น่าจะประกาศใช้ได้ อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.61 เลือกตั้งเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.61 หมายความว่ากำหนดวันเลือกตั้งไม่ควรเกินวันที่ 31 ก.ค.61 จึงนึกไม่ออกว่าการเลือกตั้งจะถูกลากยาวไปถึงปลายปี 61 หรือปี 62 ได้อย่างไร ถ้าคว่ำกฎหมายลูกจริง แสดงว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจ ถ้า สนช. ลมคิดคว่ำกฎหมายลูกด้วยคะแนน 2 ใน 3 ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ หวังว่าจะไม่มีผู้ใดจงใจให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง

บีบลดล็อกคำสั่งแช่แข็งพรรค

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้วถึงเวลาที่ คสช. ควรปลดล็อกคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขหลายอย่างให้พรรคการเมืองต้องทำภายในเวลาที่กำหนด อาทิ การเรียกประชุมใหญ่พรรคเพื่อให้ความเห็นชอบข้อบังคับพรรคและการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 180 วัน การเรียกประชุมใหญ่

ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องผ่านขั้นตอนกร่างข้อบังคับพรรค คัดเลือกผู้แทนสาขาพรรค คัดเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ที่ต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน และใช้เวลาพอสมควร หาก คสช.ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ถ้าไม่ทำตามก็มีโทษถึงขั้นยุบพรรค ไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครพรรคลงเลือกตั้ง ดังนั้น คสช.ควรปลดล็อกพรรคการเมืองโดยเร็วที่สุด ทุกอย่างเริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว แต่พรรคกลับทำอะไรไม่ได้ คิดคำสั่ง คสช.ยังไม่อนุญาต คำสั่ง คสช.ดูเหมือนจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก

เลิกระวางนักรการเมืองจ้องป่วน

นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้วถือเป็นหน้าที่และมารยาทของ คสช.ต้องปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมเคลื่อนไหวได้ ไม่ต้องหวาดกลัวว่าพรรคการเมืองจะถือโอกาสก่อเรื่องวุ่นวาย เพราะพรรคการเมืองต้องเร่งทำตามขั้นตอนต่างๆที่กฎหมายลูกกำหนด เช่น การหาสมาชิกพรรค การคัดเลือกตัวแทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด แค่นี้ก็หนักแล้ว ไม่มีเวลาไปทำอะไรดูถูกได้แล้วอยากให้คสช.เลิกระวางและไว้ใจพรรคการเมืองเพราะพล.อ.ประยุทธ์ไปปรับปากบนเวทีโลกแล้วว่า จะประกาศวันเลือกตั้งปลายปี 2561 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามโรดแมปที่กำหนด ความเชื่อมั่นของต่างประเทศจะยิ่งถดถอย รวมถึงเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบด้วย

“สุธรรม” ชี้งานด่วนรอพรรคปรับตัว

ด้าน น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว ว่า พรรคที่จะขอตั้งใหม่และพรรคเก่าที่มีอยู่เดิมประมาณ 70 พรรค มีหน้าที่ต้องเตรียมการภายในแต่ละพรรค พรรคที่จะตั้งใหม่ ยังคิดคำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมใดๆ เป็นหน้าที่กวด ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องหาความชัดเจน ส่วนพรรคการเมืองเก่าต้องเตรียมแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนและข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน (อัปเดต) ให้ตรงกับ กกต. หรือสำนักงานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จภายใน 90 วัน พรรคใดที่ตั้งแล้วแต่ยังมีสมาชิกพรรคไม่ครบ 500 คน ต้องเร่งหาให้ได้ภายใน 180 วัน และต้องมีสมาชิกพรรคที่จ่ายเงินบำรุงพรรคในปีแรก กำหนดที่คนละ 50 บาท ต่อคนให้ครบ 5 คนขึ้นไป ภายใน 180 วัน ภายใน

ปีต้องจัดให้มีสมาชิกพรรคนั้นๆจ่ายเงินบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คน และภายใน 4 ปี ต้องมีสมาชิกพรรคที่จ่ายเงินบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 10,000 คนขึ้นไป รวมถึงทุกพรรคต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขระเบียบข้อบังคับพรรคให้รองรับกับรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องประกาศอุดมการณ์พรรค จัดทำนโยบายและสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 180 วัน และยังคงตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้เสร็จภายใน 180 วัน ทั้งหมดนี้หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อาจถูกสั่งยุบพรรคได้ อยู่ที่จะเตรียมการภายในอย่างไร คสช.เองก็ทราบ

หัวหน้าพรรคฐานสมาชิกไม่ทันเวลา

น.ต.สุธรรมกล่าวต่อว่า ส่วนข้อกังวลใจหรือปัญหาอุปสรรค พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีสมาชิกพรรคมากกว่า 2 ล้านคน การอัปเดตฐานข้อมูลสมาชิกพรรคแต่ละพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งกรณีผู้เสียชีวิตและย้ายพรรค ย้ายที่อยู่อาศัย เราทำเองไม่ได้ เพราะไม่มีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กกต.ก็ไม่มีเช่นกัน ต้องประสานผ่าน กกต.กับสำนักงานทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก สำคัญมากต่อทุกพรรคการเมือง เนื่องจากเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคประจำเขตเลือกตั้งต้องตรวจสอบว่ามีสมาชิกของพรรคในเขตนั้นเกิน 500 คนขึ้นไป หรือการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่ต้องมีสมาชิกที่แสดงตนเกิน 100 คนขึ้นไปในจังหวัดนั้น และที่สำคัญคือเพื่อการจัดทำโพรมารีโหวต ค้นหาตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค จึงเกรงว่างานตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่ต้องให้สำนักงานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยทำอาจลุล่วงไม่ทันต่อเงื่อนไขเวลาที่มียู่

สนช.ได้ครหาเช็กบิล 4 คดี “ทักษิณ”

อีกเรื่องนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะอดีตโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนช.กล่าวถึงการดำเนินการรื้อฟื้นคดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี จำนวน 4 คดี ตามร่าง พ.ร.บ.การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ ภายหลังจากมีการหลบหนีคดีไปว่าเป็นหน้าที่ของอัยการที่ต้องยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้พิจารณาว่าจะพิจารณาคดีกลับหลังจำเลยหรือไม่ ตามขั้นตอนศาลอาจจะพิจารณาออกหมายจับอีกครั้ง เพราะนายทักษิณหลบหนีไปนานแล้ว อาจ

มีการเปลี่ยนแหล่งที่พักพิง หากภายใน 3 เดือน ยังไม่ได้ตัวนายทักษิณมาก็เข้าเงื่อนไขการพิจารณาคดีกลับหลังได้ หรือศาลอาจจะไม่ออกหมายจับ เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นในคดีเหล่านี้ที่อยู่แล้ว ให้พิจารณาคดีกลับหลังทันทีก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาล

แก้ลำเล่้นักการเมืองหลบหนี

นายสมชายกล่าวอีกว่า ยืนยันว่าไม่ใช่การเล่นงานนายทักษิณย้อนหลังแต่เป็นการทำให้กระบวนการพิจารณาคดีที่ถูกต้องซึ่งผ่านมาเพราะจำเลยหลบหนีสามารถเดินทางต่อไปได้ จะได้ทันแล้วเหลี่ยมของนักการเมือง ไม่ใช่คิดคิดทางตัน ซึ่งไม่ได้บังคับใช้กับนายทักษิณคนเดียว แต่ใช้กับนักการเมืองทุกคน หาก ครม. สนช. ไปกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน

พท.จีมาตรฐานเดียวรื้อคดีทุก รบ.

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนาอดีตรมว.ยุติธรรม แถลงนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณียื่นการสูงสุด (อสส.) มีแนวคิดรื้อฟื้นคดีเก่าของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ ที่ให้พิจารณาคดีกลับหลังจำเลยได้และเตรียมตั้งคณะทำงานพิเศษมาพิจารณาว่าไม่ติดใจหากจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมา แต่ติดใจองค์กรอิสระกับกระบวนการยุติธรรม ถ้าทำหน้าที่ตรงไปตรงมามาตรฐานเดียวกัน เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน ระบบการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีสนับสนุน แต่ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน พยายามตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม ไม่ได้อคติหรือกลั่นแกล้งใคร การตรวจสอบข้าราชการประจำรัฐบาลไม่ว่าสมัยไหนก็ต้องมาตรฐานเดียวกัน แล้วใช้มาตรฐานเดียวกันตรวจสอบรัฐบาลที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ด้วย เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนมองเห็นอยู่ขณะนี้คือกลไกตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบัน เรารู้ดีองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบมีความแตกต่างจากการตรวจสอบคนอื่น ไม่ว่าจะ เป็นข้าราชการประจำ หรือรัฐบาลเก่าๆ

จวกการเมืองไม่ปกติย้อนหลังได้

นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตรมว.ยุติธรรม แถลงนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาคือ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เท่ากับบังคับอัยการอยู่ในตัวว่า คดีอะไรที่ค้างอยู่ ถ้ากฎหมายใหม่เดินต่อไปได้ต้องเดินต่อไป ว่ามีคดีอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้กฎหมายใหม่ได้แต่คิดว่ามีข้อมูลกฎหมายที่ต้องถกเถียงอยู่พอสมควร คณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะทำอะไร ต้องชี้แจงต่อประชาชนได้ โดยเฉพาะประเด็นข้อ

ถกเถียงที่ว่าย้อนหลังได้หรือไม่ เพราะฝ่ายที่ออกกฎหมายบอกว่าย้อนหลังได้ แต่อีกฝ่ายบอกว่าแม้เป็นวิธีพิจารณาแต่เป็นโทษกับจำเลยก็ไม่ควรย้อนหลังได้ เพราะผู้ถูกดำเนินคดีควรได้รู้ว่าเขามีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายมาก่อนแล้ว การออกกฎหมายลักษณะนี้ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยปริยาย ต้องการย้อนหลังดำเนินคดีเรื่องเก่าๆของนักการเมือง และในภาวะที่ประเทศยังไม่ปกติ เช่นนี้ การตีความทางกฎหมายต้องเรียนตรงๆ อาจเป็นไปแนวทางเดียวกันกับผู้ออกกฎหมายกำหนดไว้หวังให้เป็นไปตามหลักตามทฤษฎีกลาง

ดร.ตรวจซ้ำดีเอ็นเอ “ยิ่งลักษณ์”

พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ รองผบช.น.ฐานะหัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัย พ.ต.อ.ชัยฤทธิ อนุฤทธิ รุ่งผก.น.ธ เกี่ยวข้อง พาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ หลบหนีกล่าวว่าการตรวจสิ่งของในบ้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เปรียบเทียบดีเอ็นเอในรถเก๋งโตโยต้า รุ่นคัมรี่ สีเทา ทะเบียนฉช 5923 กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ชัยฤทธิจับพาลหลบหนี และรถเก๋งฮอนด้า รุ่นแอดคอร์ด สีเทา ทะเบียน 3 กก 81 กรุงเทพมหานคร รถคนสนิทของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลได้ เนื่องจากดีเอ็นเอที่เก็บได้ในรถมีสิ่งเจือปนและมีดีเอ็นเอปะปนจำนวนมากต้องทำซ้ำจนได้ผลที่ชัดเจน

โพลอึ้ง “ปู” เผ่นหนีคดีไปนอกได้

วันเดียวกัน ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง โพลการเมืองที่ดุเดือดและอึ้งจาก 1,225 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค.ว่า ประเด็นร้อนทางการเมืองและสังคมที่สุดถึงจนพูดไม่ออกของประชาชนพบว่า ร้อยละ 41.2 อึ้งเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หนีคดีออกนอกประเทศไปได้ รองลงมา ร้อยละ 35.2 ระบุ พูดไม่ออกเมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นแพะรับโทษในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 32.7 ระบุ อึ้งกับราคาอาหาร ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 25.6 อึ้งเมื่อรัฐบาลและหน่วยงานรัฐปล่อยให้ร้านสะดวกซื้อมีเครื่องกดเปียร์ขาย เมื่อถามถึงนักกฎหมายที่ประชาชนเชื่อถือในการแก้ปัญหาประเทศ ร้อยละ 53.1 ระบุ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ร้อยละ 46.9 ระบุ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ส่วนคำถามถึงระยะเวลาที่รัฐบาลควรอนุญาตให้พรรคการเมืองและนักการเมืองเคลื่อนไหวได้ ร้อยละ 44.5 ระบุ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือก่อนเลือกตั้ง “สมชัย” ปูด กก.สรรหาขาดคุณสมบัติ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหาร

กลาง กล่าวว่ามีการประชุมกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นัดแรกเมื่อวันที่ 6 ต.ค. เริ่มพบปัญหาคือ 1.ตัวแทนหน่วยงานหนึ่ง มีตำแหน่งในอดีตเทียบเท่ารองปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุมตอนต้น แต่กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าวทราบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ต้องส่งรายชื่อคืนหน่วยงานที่ส่งมา เพื่อส่งรายชื่อใหม่มาแทน 2.มีข้อสังเกตกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งอาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ และตำแหน่งยังไม่ครบ 10 ปี 3.มีความเป็นไปได้ว่ากรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกคนหนึ่งอาจขาดคุณสมบัติ เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใดๆ หากกระบวนการสรรหาเดินหน้าต่อไป ไปพบภายหลังว่ากรรมการสรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติอะไรจะเกิดขึ้น จะมีการโต้แย้งจากผู้ไม่ได้รับการสรรหาว่ากระบวนการไม่ถูกต้องนำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่ถึงวันนี้ไม่อยากจินตนาการ

“เรื่องไกร” ยื่นร้องนายกฯ-กรม.

นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า จากการที่นายกฯ และ กรม.มิตติแต่งตั้ง สนช.ไปดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ รวม 9 คน อาทิ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการปฏิรูปตำรวจ อาจเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 10/2551 ว่า การแบ่งแยกอำนาจ อธิปไตยเป็น 3 ฝ่าย แต่ละฝ่ายต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การที่ สนช. 9 คน รับเป็นกรรมการปฏิรูป อาจขัดมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญปี 60 ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญมาตรา 186 ยังห้ามรัฐมนตรีก้าวข้ามกึ่งกลางการทำงานฝ่ายอื่น การที่นายกฯ และ กรม.มิตติแต่งตั้ง สนช.เป็นกรรมการในฝ่ายบริหาร อาจเข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่ง จะไปยื่นเรื่องต่อ กกต.วันที่ 9 ต.ค.เวลา 10.00 น. ให้ตรวจสอบเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

☆ มีต่อหน้า 15

โฆษก คสช. ☆ ต่อจากหน้า 13

“ศรีสุวรรณ” โวยบัตรคนจนเอื้อเจ้าสัว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลทำโครงการบัตรคนจนให้ประชาชนรูดซื้อสินค้าในร้านค้าที่กำหนด

ว่าไม่ต่างอะไรกับนโยบายประชานิยมในอดีต ไม่ได้ช่วยเพิ่มตัวเลขจีดีพีประเทศแต่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจเจ้าสัว นายทุนใหญ่เจ้าของสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ที่ส่งผ่านสินค้าไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐ สินค้าส่วนใหญ่มาจากบริษัทใหญ่ไม่กี่ราย ขณะที่สินค้าเอสเอ็มอีจากกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ไม่มีไลน์ธุรกิจกับร้านค้าที่กรมการค้าภายในกำหนด จะไม่สามารถขายสินค้าได้เลย เงินจึงไหลเข้าบริษัทใหญ่ กลุ่มเจ้าสัวที่อยู่ข้างหลังรัฐบาลเหมือนใช้คนจนเป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ธุรกิจนายทุน สงสัยว่ารัฐบาลเร่งรีบผลักดันโครงการเพื่อปูทางเสี่ยงให้ประชาชนนิยมนำไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่รองรับนายก-รัฐมนตรีคนปัจจุบันในการเลือกตั้งปีหน้า ขอให้รัฐบาลทบทวนและหยุดเอื้อประโยชน์ธุรกิจให้เจ้าสัวผ่านบัตรคนจนโดยเร็ว หากมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอเมื่อใด สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะไปร้องเรียนกล่าวโทษผู้ใช้อำนาจต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

รัฐเดินปิดถือหางนายทุนใหญ่

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการวิจารณ์การซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ว่า ผู้ถือบัตรสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ทุกชนิดทุกยี่ห้อของผู้ผลิตทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ผลิตในชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และบริษัทใหญ่ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดเป็นพิเศษ นายกฯ เน้นย้ำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีรายได้น้อย พร้อมกำชับเร่งติดตั้งเครื่องรูดบัตรอีดีซี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สั่งให้ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่อาจเข้าข่ายทุจริตได้ หากพบการกระทำความผิด ร้านค้าอาจถูกถอดออกและยึดเครื่องรูดบัตรคืน ส่วนผู้ถือบัตรอาจถูกระงับวงเงินในบัตรทันที

รัฐบาลเมินแจง ยึดเลือกตั้ง

จีส์อบต่วน บิ๊กตุ-กรม. ส่อขัดรธน.

รบ.เมินแจงพรรค
การเมือง ♦ อ่านต่อหน้า 8

ยึดเลือกตั้ง □ ต่อจากหน้า 1

ปมยึดเลือกตั้ง เชื้อ ปชช.ไม่สับสนยัน “บิ๊กตุ”
ลุยงานตามโรดแมพ สี่มนักการเมืองอย่าเรียกร
เรื่องปลดล็อกกฎเหล็ก ด้าน คสช. อัดพวกไหน
กระแสเพื่อไทย ดักคอสร้างศัญญาภาสการเมือง
จันทยกาฯ แจงแถลงการณ์ไทย-สหรัฐ ระบุชัด
เลือกตั้งปี 61 ชัดทำ ปชช. สับสน ทำลงสาม
เลือกตั้ง ปชป. เชื้อ คสช. คลายกฎเหล็กหลัง
ต.ค. ออกตัวงดจ้อการเมืองช่วงพระราชพิธี
การันตี “มาร์ค” นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคต่ออีก
สมัย “สมชัย” แจก กก.สรรหา กกด. ส่อขาด
คุณสมบัติคือ เตือนระวังเจอเรื่องเรียน “เรื่อง
ไกร” ร้องสอบ นายกฯ กรม. ส่อขัด รธน. ปม
ตั้ง สมช. ทำงานปฏิรูป

□ รบ.เมินแจงปมเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้ว
กำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง
กรณีพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชี้แจงความ
ชัดเจนในคำแถลงการณ์ร่วมของรัฐบาลไทย-
สหรัฐอเมริกา ข้อที่ 8 ที่ระบุประเทศไทยจะมี
การเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรมในปี 2561 โดย
พล.ท.สรรเสริญ ยืนยันนายกรัฐมนตรี ชี้แจง
มาตลอด ทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมพ และ
ทุกอย่างเป็นไปตามที่พูดคุยกับประธานาธิบดี
สหรัฐ สำหรับประเด็นที่พรรคเพื่อไทยหยิบยก
แถลงการณ์ร่วมขึ้นมาอ้างถือเป็นเรื่องของ
พรรคการเมือง วันนี้ รัฐบาล คสช.มีหน้าที่
บริหารประเทศตามโรดแมพ ส่วนการเมือง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรเป็นเรื่องของการเมือง
และเชื่อประชาชนจะเข้าใจ

□ เชื่อประชาชนไม่สับสน

ต่อข้อถามรัฐบาล ต้องออกมาชี้แจงเพื่อ

ไม่ให้สังคมเกิดความสับสนหรือไม่ พล.ท.
สรรเสริญ กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีท่าทีใด ๆ เพราะ
เป็นเรื่องของพรรคการเมืองจะคิดอย่างไรก็
ว่าไป และเชื่อ ประชาชนไม่สับสน หากพรรค
การเมืองสับสนก็เป็นเรื่องของพรรคการเมือง

□ รอเวลาปลดล็อกกฎเหล็ก

สำหรับประเด็นฝ่ายการเมืองเรียกร้องให้
ปลดล็อกคำสั่งหัวหน้า คสช.ภายหลังพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย
พรรคการเมือง มีผลใช้บังคับเพื่อให้พรรค
การเมืองเตรียมพร้อมเลือกตั้งนั้น พล.ท.
สรรเสริญ กล่าวว่า อย่าเรียกร้องกันมากและ
ยืนยัน คสช.ไม่ต้องการอยู่ในตำแหน่งนาน แต่
ต้องทำตามโรดแมพ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเหมาะ
สม จะพิจารณาให้พรรคการเมืองดำเนินการตาม
กรรมวิธี วันนี้รัฐบาล คสช.มีหน้าที่บริหารบ้าน
เมืองเพื่อให้ประเทศเดินหน้า และไม่เถียงว่าการ
เมืองเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน แต่หากทุก
อย่างเป็นการเมืองไปหมด ก็จะเดินหน้าไม่ได้

□ คาใจการเมืองไหนกระแส

เช่นเดียวกับ พล.ต.ปิยพงศ์ กลั่นพันธุ์
ทิมนโฆษก คสช. ยืนยันการเลือกตั้งต้องเป็นไป
ตามโรดแมพ เริ่มตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญจาก
นั้นต้องมีกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยว
กับการเลือกตั้ง เมื่อกฎหมายลูกเสร็จต้องบวก
เวลา 150 วันสำหรับจัดการเลือกตั้ง ยืนยันทุก
อย่างเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การ
ขยับวันเลือกตั้งออกไปแต่อย่างใด

“เมื่อกฎหมายลูกเสร็จครบทั้งหมดจาก
นั้นต้องบวกไปอีก 150 วัน จึงกำหนดวันเลือก
ตั้งได้ ที่ผ่านมามีสมชัย ฤทธิพันธุ์ ประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ชี้แจงไป
หมดแล้ว ก็ไม่เข้าใจทำไมพรรคการเมืองยังนำ
ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีก ทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและกรอบระยะเวลาที่ถูกบังคับเอาไว้” พล.ต.ปิยพงศ์ ชี้

□ สนช.แจงยับโรคเมืง

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการคณะ
กรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิป สนช.) กล่าวว่า ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไป
ตามโรดแมพ โดย กรธ. มีกำหนดส่งร่าง
กฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายคือ (1)ร่างกฎหมาย
ลูกการได้มาซึ่ง ส.ว.และ (2)ร่างกฎหมายลูก
การเลือกตั้ง ส.ส.ให้ สนช.พิจารณาในวันที่ 21
พ.ย.และ 28 พ.ย. ตามลำดับ จากนั้น สนช. มี
เวลาพิจารณา 60 วัน หรือประมาณสิ้นเดือน
ม.ค. ปี 2561

□ ทูลเกล้าฯก.ม.ลูก พ.ค. 61

ทั้งนี้เมื่อ สนช.พิจารณาเสร็จต้องส่งร่าง
กฎหมายลูกให้ประธาน กรธ.และองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีก 10 วัน เพื่อตรวจสอบ
ว่าต้องตั้งคณะกรรมการ(กมธ.) วิสามัญร่วม
3 ฝ่าย ที่ประกอบไปด้วย (1)กรธ. (2)สมาชิก
สนช. และ (3)ประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่หากต้องตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายต้องใช้เวลา
พิจารณาและเสนอต่อ สนช.ภายใน 15 วัน หาก
ท้ายสุด สนช.เห็นชอบต้องตรวจสอบความถูก
ต้องร่างกฎหมายลูกก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีขึ้น
ตอนเหล่านี้ใช้เวลาอีกเกือบ 60 วัน จะอยู่ช่วง
ประมาณเดือน เม.ย. 2561 จากนั้นเมื่อส่ง
ร่างกฎหมายลูกให้นายกรัฐมนตรี ต้องเก็บเรื่อง
ไว้เพื่อรอดูจะมีใครยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้นคาดว่าจะนำร่าง
กฎหมายลูกทูลเกล้าฯ ได้ประมาณเดือน พ.ค.
2561 รอการโปรดเกล้าฯ อีก 90 วัน และเมื่อ
โปรดเกล้าฯ ลงนามไปอีก 150 วันจึงจัดการ
เลือกตั้งได้

□ ชี้ยึดเวลาตีความ ก.ม.ลูก

นายสมชาย ขอมรับว่าหากปรากฏมีการ
ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก

ต้องเสียเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และไม่ทราบ ต้องใช้เวลาเท่าใด และเป็นไปได้ว่า นายกรัฐมนตรีอาจคิดเพื่อเวลาไว้ในกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาหรือไม่ เพราะต้องยอมรับ ร่างกฎหมายลูกพรรคการเมือง มีข้อทักท้วงเรื่องวิธีการเลือกตั้งมากมาย ขณะที่ร่างกฎหมายลูก การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.เป็นการนำมาใช้ครั้งแรก ไม่ทราบจะมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ แต่ส่วนตัวไม่ อยากให้เร่งรัดเรื่องระยะเวลาเลือกตั้ง เพราะ หากมีปัญหาแล้วไปเลือกตั้ง ทุกอย่างจะกลับมา มีปัญหาเหมือนเดิม ถ้าล่าช้าออกไป 2-3 เดือนคงไม่เป็นไร ขอให้รอหน่อย

□ จี๋“บิ๊กตู”แจงกำหนดกาเบอร์

อีกด้านหนึ่ง นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวเรียกร้อง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงแถลงการณ์ร่วมของ รัฐบาลไทย-สหรัฐ ข้อ 8 ที่ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จะเร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายลูก ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถจัดเลือกตั้งได้ทันภายในปี 2561 ไม่ใช่ปี 2562 และขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ นำบันทึกการสนทนากับ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชี้แจงให้ชัดเจนว่า ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับคนไทย มีใครเข้าใจผิด หรือใครถูกหลอกหรือไม่

“วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่ได้เดือดร้อนจะมียึดเลือกตั้งเมื่อไร แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งประชาชนจะเดือดร้อน เศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบ ประชาชนไม่มีกำลังใจซื้อ ความเชื่อมั่นนักลงทุน หดหาย ยิ่งมาเจอกระแสข่าวมียึดเลือกตั้งหรือไม่ ยึดเลือกตั้ง ทุกอย่างจะกระทบหนักทั้งระบบ” รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ย้ำ

□ ดักคอสัญญาณการการเมือง

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต สนช.อาจคว่ำร่างกฎหมายลูกเพื่อยึดวันเลือกตั้งออกไปว่า วันนี้ รัฐบาล คสช.และเครือข่ายแม่น้ำ 5 สายสามารถเล่นตามกติกาที่ได้เปรียบฝ่ายการเมือง ขณะนี้ฝ่ายสมาชิก คสช. อาจอยู่ระหว่างประเมินคะแนนนิยม ถ้าเมื่อไรมันใจจะแนะนำ สนช.เห็นอกว่าฝ่ายการเมืองอาจได้เห็น การประกาศวันเลือกตั้ง แต่หากพบคะแนนนิยม คสช.ไม่กระตือรือร้นอาจเกิดอุบัติเหตุ

การเมือง โดยการตีตกร่างกฎหมายลูก หากใช้ ทศกคนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 วรรค 5 กรณีที่ประชุม สนช.มีมติคว่ำร่างกฎหมายลูก ด้วยคะแนน 2 ใน 3 เท่ากับจะเกิดสัญญาณการการเมืองหรือไม่

□ ทำ คสช.ลงสนามเลือกตั้ง

“อย่างไรก็ตามผมขอให้สถานการณ์นั้น ไม่เกิดขึ้น วันนี้ไม่มีใครรู้ประชาชนคิดอย่างไร ต่อ คสช. เพราะเสียงที่ดังและชัดเจนที่สุดของประชาชน จะบอกในวันเลือกตั้ง ดังนั้นขอให้ รัฐบาล คสช.มั่นใจในผลงานของตัวเอง ไม่มีอะไรต้องกลัว เพราะความกล้าทำให้เสื่อม ให้ โอกาสประเทศชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้า ตัดสินอนาคตของตัวเองโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ผ่านการเลือกตั้ง อย่าไปคิด หรือตัดสินใจแทนประชาชนทุกเรื่อง หาก คสช.มั่นใจในคะแนนนิยม นโยบายและผลงาน ตลอด 3-4 ปี ขอให้ลงแข่งขันตามกติกา ประชาชนจะเป็นคนตัดสิน” นายอนุสรณ์ กล่าว

□ ดักคอง่วงเวลาคืนอำนาจ

เช่นเดียวกับนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพลล์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ โททคนไทยจะไม่ยึดอำนาจหรือไม่ จากนั้นปี 2558 ไปรับปากนายกรัฐมนตรีปู้น จะเลือกตั้งภายในสิ้นปี 2558 หรืออย่างช้าต้นปี 2559 จากนั้นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เดือน ส.ค. 2559 บอกจะมีการเลือกตั้งในปี 2560 ถ้าสุดบอคนไทยปลายปี 2560 จะ ประกาศวันเลือกตั้งซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ และแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-สหรัฐที่รัฐบาล ไทยไม่เคยเอามาเปิดเผย ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อ รัฐบาล คสช. อาจทำทุกวิธีเพื่อถ่วงเวลาการคืนอำนาจ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยให้ความสำคัญ กับคนไทย แถมนหงุดหงิดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องเลือกตั้งแต่กลับยอมทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ไทย-สหรัฐ ถึงกำหนดการเลือกตั้งเพื่อแลกผลประโยชน์ที่ตัวเองได้ไป ทำเนียบขาวใช่หรือไม่

□ จี๋ปลดล็อกพรรคการเมือง

นายภูมิธรรม เวชชชัย รักษาการ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภายหลัง

กฎหมายลูกพรรคการเมืองประกาศใช้รัฐบาล คสช.ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองทำ กิจกรรมภายใต้กฎหมายเพื่อให้พรรคการเมือง ได้เตรียมตัวภายใต้กติกาที่มีอำนาจกำหนดไว้

“ถามว่าจะกลัวอะไร หรือทำอย่างไร เพราะต้องการช่วงชิงความได้เปรียบจะได้มีเวลา หาพรรคสำรอง หรือไม่ หากเป็นแบบนี้จะทำให้ คนเข้าใจผิด และทำให้นายกรัฐมนตรีเสียหายได้ ดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจควรเปิดโอกาสให้ พรรคการเมืองประชุม และทำให้ระบบ ประชาธิปไตยเดินต่อไปได้” นายภูมิธรรม กล่าว

□ เชื้อผ่อนคลายหลัง ต.ค.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าภายหลังกฎหมายลูก พรรคการเมืองประกาศใช้จากนี้ทุกอย่างต้อง เดินตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ภายใน 180 วัน แต่ขณะนี้พรรคการเมือง ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้เพราะคำสั่ง คสช. ไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมและส่วนตัว เชื่อ คสช.จะผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมแบบไม่ เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ในช่วงหลังเดือน ต.ค.

นอกจากนี้ นายนิพิฏฐ์ ยอมรับว่าได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือก กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ โดย หัวหน้าพรรคยังคงเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะที่ส่วนตั้มไม่ทราบจะลงสมัครในตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่ออีกสมัยหรือไม่

□ งัดข้อการเมืองเดือน ต.ค.

นายจตุติ ไกรฤกษ์ เลขานุการพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่าขณะนี้ อยู่ในช่วงเดือน แห่งพระราชพิธีสำคัญของคนไทยดังนั้นพรรค ประชาธิปัตย์ได้หารือว่าจะไม่พูดเรื่องการเมือง หากไม่จำเป็น และมั่นใจ หลังจากนั้น จะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายลูกพรรคการเมือง ได้ ทันตามกำหนด เพราะได้เตรียมการล่วงหน้าแล้ว อาจเป็นการเร่งทำงานอย่างเฉียดฉิว

□ ปูดสรรหากกต.ส่อวุ่น

อีกเรื่องหนึ่ง นายสมชาย ศรีสุทธินายกร กกต.กล่าวถึงเรื่องคณะกรรมการสรรหา กกต. ชุดใหม่ว่า ส่วนตัวเชื่อการสรรหากรรมการ องค์กรอิสระต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องด้วย รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ

สรรหาไว้สูงยิ่งกว่าคนที่จะมาเป็นกรรมการ
องค์กรอิสระ และอาจได้คนไม่มีประสบการณ์
เข้ามาทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากมีการกำหนด
คุณสมบัติว่าต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระมาก่อน

□ แก้มขาดคุณสมบัติอื้อ

นายสมชาย เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 6 ต.ค.
คณะกรรมการสรรหา กกต. ได้ประชุมนัดแรก
พบปัญหาหลายประการ อาทิ 1.ตัวแทนหน่วย
งานหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งในอดีต เทียบเท่ารอง
ปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมในตอนต้น แต่
กลับไม่มีรายชื่อในเอกสารแถลงข่าว ทราบมา
ว่ามีคุณสมบัติไม่ครบต้องส่งรายชื่อคืนให้กับ
หน่วยงาน เพื่อให้ส่งรายชื่อใหม่เข้ามา 2.มีการ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการสรรหา
อีกคนหนึ่งว่าอาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคย
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษา
รมว.เกษตรและสหกรณ์และพ้นจากตำแหน่งไม่
ครบ 10 ปี และ 3. มีความเป็นไปได้ว่ากรรมการ
สรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอีกคน
หนึ่งอาจขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยปฏิบัติ
หน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญ หรือ องค์กรอิสระ

□ จับตาดมร้องเรียน

“จริง ๆ แล้วหน่วยงานที่เสนอชื่อ ก็มี
การตรวจสอบประวัติและได้รับการรับรองจากผู้
ถูกเสนอชื่อแล้ว แต่เนื่องจากการกำหนด
คุณสมบัติมากมายเป็น 10 ข้อ ทำให้หลงพลาด
ไปได้และจริง ๆ ท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถมาทำหน้าที่
กรรมการสรรหาได้ ทั้งนี้หากกระบวนการสรรหา
เดินหน้าต่อไปโดยไปพบภายหลังว่ากรรมการ
สรรหาบางท่านขาดคุณสมบัติ จะมีการโต้แย้ง
จากผู้ไม่ได้รับการสรรหาว่ากระบวนการไม่ถูก
ต้องนำไปสู่ความวุ่นวายในภายหลังหรือไม่ ถึง
วันนี้ผมไม่ขอจินตนาการ” นายสมชาย กล่าว

□ ร้องสอบนายกฯ-กรม.

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ นายเรือง
ไกร ลีกิจวัฒน์ อดีต ส.ว.และสมาชิกพรรค
เพื่อไทย เปิดเผยว่าในวันที่ 9 ต.ค. เวลา
10.00 น. มีกำหนดเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ
กกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนายกรัฐมนตรี
และ กรม.แต่งตั้งสมาชิก สนช. เป็นกรรมการ

ปฏิรูปด้านต่าง ๆ อาจเข้าข่ายการกระทำขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560
มาตรา 184 วรรคสองและอาจเป็นเหตุให้
สมาชิก สนช.พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา
101(7) ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบมี สนช.ที่
เข้าข่ายประมาณ 9 คน เช่น สนช. ที่เป็น
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เป็นต้น

นายเรืองไกร กล่าวว่า นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญมาตรา 186 วรรคสอง บัญญัติห้าม
รัฐมนตรีกระทำการก้าวท้าวแยกราชการ
ทำงานของฝ่ายอื่น ดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรี
และ กรม.มีมติแต่งตั้ง สมาชิก สนช. ที่อยู่ฝ่าย
นิติบัญญัติเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการฝ่าย
บริหารจึงอาจเข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่งตาม
ความในมาตรา 170 (5) หรือไม่

□ โพลชี้คนอึ้ง “ปุ” ผ่นนอก

นายพนพล วรรณิกา ผู้อำนวยการสำนัก
วิจัย “ซูเปอร์โพล” มูลนิธิสถาบันวิจัยความ
สุขุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ
เรื่อง “โพลการเมืองที่สุดที่งัดและอึ้ง” สอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง 1,225 คน พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.2 รู้สึกอึ้งพูดไม่ออกกับกรณี
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หนี
คดีออกนอกประเทศไปได้ รองลงมา ร้อยละ
35.2 รู้สึกอึ้ง เมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นแพะ
รับโทษในกระบวนการยุติธรรม และร้อยละ
32.7 รู้สึกอึ้งกับราคาอาหาร ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.0 ตอบว่า
รู้สึกทึ่งและมีความสุขกรณีฝ่ายความมั่นคงทำ
บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีมือปืนรุนแรงบานปลาย
รองลงมา ร้อยละ 36.0 รู้สึกทึ่งที่กระทรวงการ
คลัง กระทรวงพาณิชย์ แจกบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อย

□ คนเชื่อมั่นมีชัย-วิษณุ

ต่อคำถามถึงนักกฎหมายรัฐบาลที่
ประชาชนเชื่อถือในการแก้ปัญหาประเทศพบ
ร้อยละ 53.1 เชื่อถือนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน
กรธ.รองลงมาร้อยละ 46.9 เชื่อถือนายวิษณุ
 เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ร้อยละ
33.5 ตอบว่าหน่วยงานรัฐที่ควรถูกปฏิรูปมาก
ที่สุดคือ “ตำรวจ”.